

CẨM NANG
Sống Chứng Nhân
Lòng Thương Xót Chúa

Biệt tặng Nhóm TĐCTT
TĐCTT Hội Ngộ Năm Thánh 2025



Thực Hiện
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

NỘI DUNG

03- Dẫn nhập

04- TĐCTT: Sứ vụ Thương xót

06- Thời Điểm Thương Xót:

07- Thời Điểm Thương Xót: Nhật Ký Chị Faustina

09- Thời Điểm Thương Xót: Mạc Khải Tân Ước

10- Thời Điểm Thương Xót: Thánh GH GP II

14- Thời Điểm Thương Xót: ĐTC Phanxicô

17- Dung Nhan Thương Xót:

17- Dung Nhan Thương Xót: Nhật Ký Chị Faustina

20- Dung Nhan Thương Xót: Mạc Khải Tân Ước

22- Dung Nhan Thương Xót: Thánh GH GP II

23- Dung Nhan Thương Xót: ĐTC Phanxicô

24- Chứng Nhân Thương Xót:

24- Chứng Nhân Thương Xót: Nhật Ký Chị Faustina

26- Chứng Nhân Thương Xót: Mạc Khải Tân Ước

30- Chứng Nhân Thương Xót: Thánh GH GP II

32- Chứng Nhân Thương Xót: ĐTC Phanxicô

42- Thiên Chúa Thương Xót:

42- Thiên Chúa Thương Xót: Chân Dung Từ Ái

42- Thiên Chúa Thương Xót: Cảm Thức Thần Linh

46- Thiên Chúa Thương Xót: Ánh Mắt Cõi Lòng

51- Thiên Chúa Thương Xót: Sống Thánh Chứng Nhân

52- Tâm Nguyện Thương Xót:

52- Xin chiếm đoạt con

55- Xin Thương phạt con

62- Xin bỏ rơi con

67- Con xin toàn hiến cho LTXC

74- Con xin sống chứng nhân LTXC

78- **Phụ Bản**

78- TĐCTT: Tổng Quan

Dẫn nhập

Mang danh xưng là Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), thành phần giáo dân này được thành lập, và đã được thẩm quyền của Giáo Hội ở Giáo phận Orange California công nhận sau 10 năm (2008-2018) được Ơn Khởi Động, không phải chỉ là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội hữu danh vô thực, mà là để cấp bách loan truyền LTXC trong “**thời điểm thương xót**” (ĐTC Phanxicô Tông Thư “Misericordia et Miseria / Lòng Xót Thương và Nỗi Khốn Cùng” ngày 20/11/2016 khoản 21) hiện nay cho một “**thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao**” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – Balan 17/8/2002).

Vì Nhóm TĐCTT được hình thành chính yếu và thực sự bởi lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 ngày 17/8/2002 khi ngài cung hiến Đền thờ LTXC ở TGP Krakow Balan: “**Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương / mercy**”, mà các phần tử của Nhóm TĐCTT mỗi người đều phải sống Ơn gọi Thương xót, bằng cách càng ngày càng phải tin tưởng vào LTXC hơn bao giờ hết ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự; nhờ đó họ mới có thể và xứng đáng cùng nhau thực hiện Sứ vụ Thương xót, bằng việc:

1- Hiệp thông cầu nguyện chung với nhau hằng ngày cho phần rỗi của “những tâm hồn cần đến LTXC hơn” (Mẹ Fatima 13/7/1917);

2- Bác ái truyền giáo qua những đóng góp, nhất là qua các chuyến hành trình truyền giáo ở VN và ở khắp thế giới; và

3- Mở các Khóa LTXC cho những tâm hồn khao khát LTXC hay cần đến LTXC, nhờ đó họ cảm nghiệm LTXC mà trở thành Chứng nhân và Thừa sai Thương xót trong Thời điểm Thương Xót, thời điểm “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”.

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô Thứ Bảy 14/9/2024

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

TĐCTT: Sứ vụ Thương xót

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
biên soạn và chuyển dịch

(Các khoản Nhật Ký của Chị Faustina cùng các lời của 3 Vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và Phanxicô, trừ các câu Thánh Kinh Tân Ước)

Hướng về Năm Thánh 2025 của Giáo Hội hoàn vũ, tập sách này được soạn dọn như một tập Cẩm nang Sống LTXC và Loan truyền LTXC theo Ôn gọi Thương xót và Sứ vụ Thương xót của Nhóm TĐCTT, một ơn gọi và sứ vụ được xuất phát và khởi động từ chính lời giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan ngày Thứ Bảy 17/8/2002.

Bởi thế, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới là Đấng Sáng Lập Nhóm TĐCTT, (mùng ngày 22/10 hằng năm), và Nhóm TĐCTT phải làm sao để xứng đáng và có thể đáp ứng đúng với những lời của ngài làm nên Nhóm TĐCTT của mình, cũng là những lời cấu thành Đặc Sủng của Nhóm TĐCTT.

Ba lời chính yếu của Thánh Gioan Phaolô II, trong bài Giảng lễ Cung Hiến Đền Thờ LTXC ở TGP

Krakow Balan, ở cùng đoạn 5 áp kết, làm nên Nhóm TĐCTT liên quan đến 3 phương diện bất khả thiếu và bất khả phân ly về Thời Sự của LTXC là Thời Điểm Thương Xót (1), Dung Nhan Thương Xót (2) và Chứng Nhân Thương Xót (3) như sau:

1- **Thời Điểm Thương Xót:** *“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao / How greatly today’s world needs God’s mercy!”*

2- **Dung Nhan Thương Xót:**
“Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc / In the mercy of God the world will find peace and mankind will find happiness!”

3- **Chứng Nhân Thương Xót:**
“Tôi ký thác việc này cho anh chị em thân mến... Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương / I entrust this task to you, dear Brothers and Sisters... May you be witnesses to mercy!”

Để vững chắc khai triển từng phần bất khả thiếu và bất khả phân ly như một xác tín chân thực bất khả sai lầm, làm nên ơn gọi và sứ vụ thương xót của Nhóm TĐCTT, mỗi phần sẽ được dẫn chứng bằng chính những lời xuất phát từ 3 nguồn chính yếu là Mạc Khải Thánh Kinh Tân Ước, Nhật Ký của Chị Thánh Faustina và Huấn dụ về LTXC của 2 Vị Giáo Hoàng Gioan Phalô II và Phanxicô.

1- Thời Điểm Thương Xót

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

300- “Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha”

570- “Bài sai và nhiệm vụ của con ở trên trái đất này đó là van xin tình thương cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa cho tới khi tin tưởng quay về với tình thương của Cha, và đó là lý do tại sao Chúa Nhật thứ nhất sau Phục Sinh là Lễ Chúa Tình Thương”

635- Mẹ đã ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại; còn phần con, con phải nói cho thế giới về tình thương cao cả của Người và sửa soạn thế giới cho Lần Đến Thứ Hai của Đấng sẽ đến không phải như một Đấng Cứu Thế nhân hậu nữa mà là một Thẩm Phán công minh. (25/3/1936)

848- “Hãy nói cho thế giới biết về tình thương của Cha; tất cả loài người hãy nhận biết tình thương khôn dò của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận; sau đó sẽ là ngày của công lý”.

965- “Các linh hồn hư vong bất chấp cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha. Cha đang ban cho họ niềm hy vọng cuối cùng của ơn cứu độ; tức là Lễ Kính Tình thương của Cha. Nếu họ không tôn thờ tình thương của Cha, họ sẽ bị hư vong cho đến muôn đời kiếp kiếp. Hỡi thư ký của tình thương Cha, con hãy viết, hãy nói cho các linh hồn về tình thương cao cả này của Cha, vì ngày kinh hoàng, ngày của đức công minh của Cha, đang cận kề”.

1732- “Tờ Balan sẽ phát ra một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha”.

Mạc Khải Thánh kinh Tân Ước

❖ Vì sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi hầu hết con người ta trở nên nguội lạnh (24:12)

❖ Nhiều tiên tri giả và kitô giả xuất hiện làm được những kỳ lạ và sự lạ cả thể đến độ có thể đánh lừa được cả những kẻ được chọn (24:24)

❖ Không biết khi Con Người đến có còn thấy đức tin trên thế gian này nữa hay chẳng? (8:18)

❖ Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói

những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. (2Thessalonica 2:4-12)

❖ Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng

trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh. (2Timotheu 4:1-5)

❖ Hết một ngàn năm ấy, Xa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục. Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển. Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng. Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp. (Khải Huyền 20:7-10)

Huấn dụ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II

“Hôm nay, niềm hân hoan của tôi thực sự là lớn lao khi trình bày về đời sống và chứng từ của Nữ Tu Faustina Kowalska cho toàn thể Giáo Hội như là một tặng ân của Thiên Chúa ban cho thời đại của chúng ta. Theo sự Quan Phòng thần linh, đời sống của người con gái khiêm hạ này của Balan hoàn toàn gắn liền với lịch sử của thế kỷ thứ 20, một thế kỷ chúng ta vừa trải qua. Thật vậy, chính vào khoảng giữa hai Thế Chiến 1 và 2 mà Chúa Kitô đã ký thác sứ điệp tình thương của Người cho chị. Những ai

con nhỏ, những ai chứng kiến thấy và những ai tham dự vào các biến cố của những năm này cùng với những khổ đau khiếp đảm chúng gây ra cho hàng triệu triệu con người mới thấy rõ là sứ điệp tình thương này cần thiết biết bao.”

*Bài Giảng, đoạn 2, Lễ Phong Hiển Thánh cho Chân Phước
Maria Faustina 30/4/2000*

“Những năm tháng trước mắt sẽ mang lại cho chúng ta những gì? Tương lai của con người trên trái đất này sẽ như thế nào? Chúng ta không biết được. Tuy nhiên, một điều chắc chắn đó là, cùng với tiến bộ mới, bất hạnh thay, sẽ không thiếu những cảm nghiệm thương đau. Thế nhưng, ánh sáng của lòng thương xót thần linh, một tình thương mà Chúa muốn trở lại một cách nào đó với thế giới qua đặc sủng của Nữ Tu Faustina, sẽ soi chiếu đường đi nước bước cho con người nam nữ của ngàn năm thứ ba.” (cùng nguồn đoạn 3)

“Thiên Chúa đã chọn *thời đại của chúng ta* cho mục đích này. Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi màu nhiệm lỗi lầm / gian ác ‘mystery of iniquity’. Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt

mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết. Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình. Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người; họ muốn làm cho Thiên Chúa ‘hoàn toàn khuất bóng’ nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. ‘Mầu nhiệm lầm lỗi / gian ác’ tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này.

“Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nom nớp lo sợ về tương lai, lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt. Có lẽ chính vì lý do này mà Chúa Kitô, qua việc sử dụng chứng từ của một Nữ Tu thấp hèn, đã đến với thời đại của chúng ta để tỏ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng nguồn mạch sống khuây khỏa và hy vọng ở nơi tình thương đòi đòi của Thiên Chúa.”

(Trích đoạn 3 bài Giảng CN 18/8/2002 ở Đền Thánh LTXC Krakow Balan)

“Cần phải hiểu lời kêu gọi ‘**Đừng sợ!**’ ở một nghĩa rất rộng. Ở một nghĩa nào đó, nó là lời kêu gọi được ngỏ cùng tất cả mọi dân tộc, một lời kêu gọi hãy chế ngự sợ hãi trong hoàn cảnh thế giới hiện đại, kể cả ở

Đông phương lẫn Tây phương, ở Bắc phương lẫn Nam phương.

“Đừng sợ những gì chính mình chế tạo ra, đừng sợ tất cả những gì con người sản xuất được, và là những gì ngày ngày trở nên nguy hiểm cho họ! Tóm lại, đừng sợ bản thân mình!

“Tại sao chúng ta đừng sợ? Vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc... Quyền năng nơi Thập Giá và Phục Sinh của Chúa Kitô là những gì mãnh liệt hơn bất cứ sự dữ nào khiến con người có thể hay cần phải sợ hãi”.

(“Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” Ấn bản Anh ngữ 1994, trang 219)

“Ở vào cuối thiên kỷ thứ hai đây, có lẽ chúng ta cần hơn bao giờ hết những lời của Chúa Kitô Phục Sinh: ‘Đừng sợ!’. Con người, thành phần mà ngay cả sau cuộc sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản, vẫn không thôi sợ hãi và thực sự có nhiều lý do để cảm thấy như vậy, cần phải nghe thấy những lời ấy. .. Chỉ có một mình Người mới có thể tuyệt đối bảo đảm bằng lời tuyên phán: ‘Đừng sợ!’ mà thôi” *(như trên, trang 221)*

“Con người hiện đại khó lòng mà trở về với đức tin được lắm, bởi vì họ sợ những đòi hỏi về luân lý như đức tin buộc họ phải thi hành...”. *(như trên, trang 222).*

“Tới đây, tôi nghĩ về ngày 22/10/1978, ngày mà Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bắt đầu thừa tác vụ của mình tại Quảng Trường Thánh Phêrô đây. Những lời của ngài vào dịp ấy vẫn liên tục vang vọng trong tai tôi: ‘Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!’ Vị Giáo Hoàng này đã ngỏ cùng thành phần thế lực, thành phần quyền lực của thế giới này, những thành phần sợ rằng Chúa Kitô có thể lấy đi một cái gì đó khỏi quyền lực của họ nếu họ để cho Người vào, nếu họ để cho đức tin được tự do. Phải, Người chắc chắn sẽ lấy đi một cái gì đó khỏi họ: đó là cái thế lực hư hoại, cái mạo dụng luật lệ và tự do để làm những gì họ thích. Thế nhưng, Người sẽ không lấy đi bất cứ điều gì liên quan đến tự do và phẩm vị của con người, hay liên quan đến việc dựng xây một xã hội chân chính...”

“Xin đừng sợ Chúa Kitô! Ngài không lấy đi một điều gì đâu, mà Người lại ban cho các bạn hết mọi sự. Khi chúng ta hiến mình cho Người, chúng ta nhận lại được gấp trăm. Phải, hãy mở cửa, mở rộng cửa cho Chúa Kitô – và các bạn sẽ tìm thấy sự sống đích thực. Amen”.

(ĐTC Biển Đức XVI, phần kết bài giảng đăng quang Giáo hoàng 24/4/2005)

Huấn dụ của ĐTC Phanxicô

“Chúng ta đang sống trong thời điểm của tình thương đã 30 năm hay hơn thế nữa, cho đến hiện nay. Đây là thời điểm của tình thương trong toàn thể Giáo Hội. Nó đã được thiết lập bởi Chân Phước Gioan Phaolô II. Ngài đã ‘trực giác’ thấy rằng *đây là thời điểm của tình thương*. Chúng ta nhớ lại việc phong chân phước và hiển thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska; sau đó ngài đã lập lễ Lòng Thương Xót Chúa. Ngài đã đi từ từ, từ từ, và đã dẫn đầu về điều này...

“Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ về Giáo Hội như là *‘một bệnh viện lưu động - a field hospital’*... Cần phải chữa trị các vết thương, rất ư là nhiều vết thương! Rất ư là nhiều vết thương! Có rất nhiều người bị thương, bởi các vấn đề về vật chất, bởi gương mù gương xấu, cả ở trong Giáo Hội nữa... Thành phần bị thương bởi những ảo tưởng của thế gian... Khi một người bị thương thì họ cần được chữa trị lập tức, chứ không phải là các thứ phân tích, như tầm quan trọng của vấn đề cao mỗ, cao đường... Thế nhưng vết thương ngay đó, hãy chữa trị vết thương đã, sau đó chúng ta mới lưu ý tới việc phân tích. Bấy giờ người chuyên viên ra tay chữa trị, thế nhưng cần chữa trị các vết thương bên ngoài trước. Đối với tôi, vào lúc này đây, đó là những gì quan

trọng nhất. Rồi cũng có cả các vết thương sâu kín nữa, vì có những con người rời xa khiến không thấy được các vết thương của họ... Có những con người rời xa vì hổ thẹn, vì ngại ngùng để lộ ra vết thương của họ.... Và họ rời xa có lẽ mang một bộ mặt lầm lữ khác với Giáo Hội, nhưng tận thâm tâm họ mang một vết thương đau... Họ cần một vỗ về nào đó!"

(Huấn từ hàng giáo sĩ Roma đầu Mùa Chay ngày 6/3/2014).

"Đây là thời điểm của lòng thương xót. Mỗi ngày trong cuộc hành trình của chúng ta đều được ghi dấu bằng sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài hướng dẫn các bước đi của chúng ta bằng quyền lực của ân sủng mà Thần Linh tuôn đổ vào cõi lòng của chúng ta để làm cho chúng có khả năng yêu thương.

"Đây là thời điểm của lòng thương xót cho từng người và tất cả mọi người, vì không ai có thể nghĩ rằng họ bị loại trừ khỏi sự gần gũi của Thiên Chúa và quyền năng của tình yêu êm ái dịu dàng của Ngài.

"Đây là thời điểm của lòng thương xót vì những ai yếu hèn và mỏng dòn, xa cách và lẻ loi, cần phải cảm thấy sự hiện diện của những người anh chị em có thể đáp ứng các nhu cầu của họ.

"Đây là thời điểm của lòng thương xót, vì người nghèo cần phải cảm thấy rằng họ được trân trọng và quan tâm bởi những người thắng vượt được tính lãnh

đạm và nhận thức được những gì là thiết yếu trong đời.

“Đây là thời điểm của lòng thương xót vì không một tội nhân nào có thể mệt mỏi trong việc xin ơn tha thứ và tất cả đều cảm thấy được vòng tay đón nhận của Chúa Cha.”

(Tông Thư Misericordia et Misera 20/11/2016 – 21)

2- Dung Nhan Thương Xót

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

699- “Đừng có một linh hồn nào lại sợ đến gần Cha, cho dù các tội lỗi của linh hồn có đỏ ngầu. Tình thương của Cha rất vĩ đại, đến nỗi, không có một trí khôn nào, dù của loài người hay của thiên thần, có thể dò thấu được cho đến đời đời kiếp kiếp. Mọi sự hiện hữu đều phát xuất từ những tầng sâu thẳm của tình thương dẫu ái nhất của Cha. Mọi linh hồn gắn bó với Cha sẽ chiêm ngắm tình yêu và tình thương của Cha đến muôn đời. Lễ Kính Tình Thương phát hiện từ tận đáy lòng từ ái của Cha. Ước muốn của Cha là lễ này phải được cử hành long trọng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không có hoà bình cho đến khi họ quay về với Mạch Nguồn của Tình Thương Cha”.

723- “Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha”

301- Con hãy công bố rằng lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Tất cả những việc Cha làm đều do lòng thương xót tỏ hiện.

998- “Cha mong muốn là Tình Thương của Cha được tôn thờ, và Cha đang ban cho nhân loại niềm hy vọng cuối cùng của ơn cứu độ; tức là việc chạy đến với tình thương của Cha. Lòng của Cha hân hoan trong ngày lễ này”.

1076- “Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngò vức! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhưc nhối nhất”.

1146- “Những đại tội nhân thượng hạng hãy đặt niềm cậy tin nơi tình thương của Cha. Họ có quyền tin cậy vào tình thương thăm thăm của Cha trước các linh hồn khác...Cha không thể trừng phạt dù họ có phạm tội nặng nhất, nếu họ kêu cầu đến lòng xót thương của Cha, ngược lại, Cha công chính hoá họ trong tình thương vô tận khôn dò của Cha”.

1182- Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha

1396- “Ôi nếu tội nhân biết được tình thương của Cha thì họ đã không bị hư đi nhiều đến thế”

1397- “Việc hư đi của mỗi linh hồn dìm Cha vào nỗi buồn khổ chết đi được. Con luôn an ủi Cha khi con cầu cho các tội nhân. Lời nguyện cầu đẹp lòng Cha nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn hoán cải. Lời nguyện cầu này lúc nào cũng được lắng nghe và đáp ứng”

1448- “Nếu một linh hồn giống như một thi thể rữa nát, mà theo quan niệm loài người, không còn phục hồi được nữa, mọi sự hoàn toàn đã tiêu tan, thì đối với Thiên Chúa, lại không như vậy. Phép lạ của Tình Thương Thần Linh phục hồi trọn vẹn linh hồn đó. Ôi, bất hạnh biết bao những linh hồn không lợi dụng phép lạ của tình thương Thiên Chúa! Các người sẽ kêu gào vô vọng mà cũng đã quá muộn mất rồi.”

1576- “Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy”.

1577- “Tình thương của Cha hoạt động trong tất cả mọi con tim mở cửa lòng mình ra. Cả tội nhân lẫn chính người đều cần đến tình thương của Cha”.

1588- “Cha không muốn trừng phạt nhân loại đón đau, song Cha muốn chữa lành nó, ghì lấy nó vào Trái Tim Nhân Hậu của Cha”

1728- “Cha xót thương theo đuổi các tội nhân dọc suốt con đường họ đi, và Trái Tim Cha hoan hỉ khi họ trở về với Cha... Cha luôn luôn chờ đợi họ, chú ý lắng nghe tiếng đập của con tim họ..., xem khi nào nó sẽ đập nhịp sống cho Cha? Cha đang nói với họ qua nỗi ray rứt của lương tâm họ, qua những thất

bại và khổ đau của họ, qua những giông tố bão bùng, qua tiếng nói của Giáo Hội”

1739- “Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn”

1784- “Các đệ nhất đại tội nhân cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao cả, chỉ cần họ tin tưởng vào tình thương của Cha”.

Mạc Khải Thánh Kinh Tân Ước

- ❖ Người cũng không bẻ gãy cây sậy đã bị dập và tắt đi ngọn bắc còn đang xông khói cho đến khi rạn vỡ công lý (Matheu 12:20; Isaia 42:3)
- ❖ Con Người đến là để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư đi (Mathêu 19:10)
- ❖ Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm (Luca 23:34)
- ❖ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin vào Con thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời (Gioan 3:16)
- ❖ Khi các người treo Con Người lên, các người mới nhận biết Tôi là ai (Gioan 8:28)
- ❖ Chủ chiên nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên (Gioan 10:10)
- ❖ Khi Tôi bị treo lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Tôi (Gioan 12:32)

- ❖ Người đã luôn yêu thương những kẻ thuộc về mình trên thế gian này thì Người yêu thương họ đến cùng (Gioan 13:1)
- ❖ Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. (1Gioan 3:16)
- ❖ Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu (1Gioan 4:8-10)
- ❖ Thiên Chúa chúng tỏ Ngài yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân thì Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta (Roma 5:8)
- ❖ Lễ Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. (Roma 5:20)
- ❖ Thiên Chúa cũng chẳng tha chính Con Một của Ngài nhưng đã trao nộp Người vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? (Roma 8:32)
- ❖ Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia

anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục; họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người. (Roma 11:29-32)

- ❖ Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.¹² Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.¹³ Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. (2Timotheu 2:11-13)

Huấn dụ của Thánh GH Gioan Phaolô II

“Ngài đã giải thích cho chúng ta màu nhiệm vượt qua như là một màu nhiệm của lòng thương xót Chúa. Trong tác phẩm cuối cùng của mình, ngài đã viết: ‘Cái giới hạn áp đặt trên sự dữ ‘tối hậu là Lòng Thương Xót Chúa’ (Hồi Niệm và Căn Tính, trang 60-61). Và khi suy nghĩ về biến cố mạng sống ngài bị cố sát, ngài đã nói: ‘Trong việc hy hiến mình cho tất cả chúng ta, Chúa Kitô đã cố hiến cho đau khổ một ý nghĩa mới, mở ra một chiều kích mới, một trật tự mới, đó là trật tự của yêu thương... Chính cái đau khổ này đốt cháy và thiêu rụi đi sự dữ bằng ngọn

lửa yêu thương và rút ra ngay từ tội lỗi cả một cuộc bùng nổ đầy những thiện hảo' (cùng nguồn, trang 189-190). Được thôi thúc bởi nhãn quan ấy, vị Giáo Hoàng này đã chịu đựng khổ đau và đã yêu quý việc hiệp thông với Chúa Kitô, nên đó là lý do tại sao sứ điệp về khổ đau của ngài cùng việc thỉnh lặng của ngài là những gì thật là sống động và hiệu năng".

(Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bài giảng Thánh Lễ An Táng Thứ Sáu 8/4/2005)

Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

"Vị Thiên Chúa chúng ta gặp gỡ trong Giáo Hội không phải là một vị thẩm phán nhãn tâm, mà là Người Cha trong dụ ngôn của Phúc Âm. Anh chị em có thể là người con bỏ nhà ra đi, đã tiến đến vực thẳm cách xa Thiên Chúa. Khi anh chị em có sức mạnh để nói rằng: tôi phải trở về, anh chị em sẽ thấy cửa nhà vẫn mở rộng. Thiên Chúa đến gặp anh chị em vì Ngài luôn đợi chờ anh chị em, Ngài ôm lấy anh chị em, Ngài hôn anh chị em và ăn mừng. Chúa muốn chúng ta thuộc về một Giáo Hội có thể mở rộng cánh tay để đón nhận tất cả mọi người, chứ không phải là một ngôi nhà cho một số nhỏ nào đó, mà là ngôi nhà của tất cả mọi người, nơi mọi người có thể được tình yêu của Ngài canh tân, biến đổi, thánh hóa, cả thành phần mạnh mẽ nhất và thành phần hèn yếu nhất, thành phần các tội nhân, thành phần dửng dưng lạnh lùng, những ai cảm thấy chán nản và lạc loài."

(Bài Giáo Lý 15 cho/trong Năm Đức Tin Thứ Tư 2/10/2013)

3- Chứng Nhân Thương Xót

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

726- Cha muốn con hoàn toàn biến thành tình yêu và nóng hổi như một tế vật tinh tuyền của tình yêu.

926- “Chúa đã cho con biết *những* người đang nâng đỡ cuộc hiện hữu của loài người: đó là các linh hồn được tuyển chọn. Khi con số của các linh hồn được tuyển chọn này hoàn trọn thì thế giới này sẽ không còn hiện hữu nữa”. (*xem 309*)

1039- “Tôi cảm thấy đốn đau kinh khủng khi tôi thấy những đốn đau của anh chị em tôi. Tất cả mọi khổ đau của anh chị em tôi đều dội lại nơi trái tim của tôi; tôi ôm ấp nỗi sầu thương của họ trong trái tim tôi đến độ thậm chí nó hủy hoại tôi về thể lý. Tôi muốn tất cả mọi nỗi sầu thương của họ đều đổ xuống trên tôi, để nhẹ gánh cho anh chị em của tôi”.

1142- “Hỡi Tông Đồ của tình thương Cha, hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha. Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của Cha. Những

khó khăn làm con rất đốn đau này cần phải có để thánh hóa con và như là chứng cứ cho thấy đó là công việc của Cha.”

1165- “Hỡi con gái của Cha, con hãy biết điều này: nếu con gắng nên hoàn thiện thì con sẽ thánh hoá được nhiều linh hồn; tương tự như thế, nếu con không chịu nỗ lực trong việc thánh hoá bản thân, nhiều linh hồn vẫn sẽ bất toàn. Nên biết rằng, sự hoàn thiện của họ lệ thuộc ở sự hoàn thiện của con, con sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm đối với những linh hồn này”.

1446- “Con phải là phản ảnh sống động của Cha bằng yêu thương và nhân hậu”

1588- “Trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri tuyên phán những lời sấm cho dân của Cha. Ngày nay Cha cũng đang sai con mang tình thương của Cha đến cho con người trên khắp thế gian này”.

1612- Ngày 20/2/1938. Hôm nay Chúa nói với con rằng: ‘Cha cần đến những đau khổ của con để cứu các linh hồn’. Ôi Giêsu ơi, xin hãy thực hiện những gì Chúa muốn nơi con. Con không có can đảm để xin Chúa Giêsu cho được chịu nhiều đau khổ hơn nữa, vì đêm hôm trước con đã chịu khổ quá nhiều đến nỗi con không thể chịu đựng thêm được một

giọt nữa những gì Chúa Chúa Giêsu đã trao cho con....

1613- Hầu như cả đêm con đã bị đón đau dữ dội đến độ con cảm thấy tất cả ruột gan của con nát bấy. Con mửa ra thuốc uống vào. Khi con cúi đầu xuống đất con không còn biết gì nữa, và con cứ ở tư thế đó một hồi, đầu nằm trên đất. Khi tỉnh lại, con thấy toàn thân con đè lên đầu và lên mặt con, và mặt mũi đầy những gì con đã mửa ra. Con đã nghĩ đến giờ phút cuối đời của con... Chúa Giêsu muốn khổ đau chứ không phải là cái chết. Ôi Giêsu ơi, hãy làm những gì Chúa muốn nơi con. Ôi các linh hồn, tôi thương mến các hồn biết bao!

Mạc khải Thánh kinh Tân Ước

- “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Gioan 13:34-35)
- “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho

anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau". (Gioan 15:16-17)

- "Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu." (Gioan 15:26-27)
- "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." (Gioan 16:33)
- "Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." (Gioan 21:18)
- "Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy." (Mathêu 10:8)
- "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban

ngày; và điều anh em nghe rĩ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng." (Mathêu 10:25-26)

- "Người nói: 'Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.'" (Luca 24:46-49)
- "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (Tông Vụ 1:8)
- "Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng." (Tông Vụ 3:15)
- "Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng

tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra." (Tông Vụ 4:18-20)

- “Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa.⁴⁵ Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: ‘Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt người làm ánh sáng muôn dân, để người đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.’ Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ hợm hĩnh đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền giữ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần. (Tông Vụ 13:44-52)
- Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kể

không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. (1Gioan 3:14-15)

Huấn dụ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II & Biện Đức XVI

“Con người không chỉ lãnh nhận và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, mà còn được kêu gọi ‘để thực hành tình thương’ với người khác nữa: ‘Phúc cho ai biết xót thương, vì họ sẽ được thương xót’ (Mt 5:7)’ (Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương – Dives in misericordia, 14). Người cũng tỏ cho chúng ta biết nhiều đường lối của tình thương, những đường lối chẳng những tha thứ tội lỗi mà còn vươn tới tất cả mọi nhu cầu của nhân loại nữa. Chúa Giêsu đã cúi mình xuống trên hết mọi thứ bần cùng của con người, về cả vật chất lẫn tinh thần”.

*Bài Giảng, đoạn 4, Lễ Phong Hiến Thánh cho Chân Phước
Maria Faustina 30/4/2000*

“Như Thánh Faustina, Đức Gioan Phaolô II cũng đã trở thành một vị tông đồ của lòng thương xót thần linh. Vào đêm Thứ Bảy 2/4/2005 không thể quên được ấy, khi ngài vĩnh viễn lìa đời thì chính là thời điểm lễ vọng Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh đã được cử hành, và nhiều người nhận định thấy sự

trùng hợp đặc thù này, một sự trùng hợp giữa chiều kích Thánh Mẫu là ngày Thứ Bảy Đầu Tháng và chiều kích lòng thương xót thần linh. Thật vậy, giáo triều lâu dài và muôn mặt của ngài là ở cái cốt lõi chính yếu này; tất cả sứ vụ của ngài trong việc phục vụ chân lý về Thiên Chúa, về con người và về hòa bình trên thế giới đều được tóm gọn trong lời tuyên bố này, như chính ngài đã nói ở Krakow-Lagiewniki năm 2002, khi khánh thành Đền Thờ Lòng Thương Xót Chúa: ‘Ngoài tình thương của Thiên Chúa sẽ không có một nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại hết’. Sứ điệp của ngài, như sứ điệp của Thánh Faustina, cho thấy dung nhan của Chúa Kitô, mạc khải tối hậu của tình thương Thiên Chúa. Hãy liên li chiêm ngưỡng dung nhan này: Đó là gia sản ngài đã để lại cho chúng ta mà chúng ta hân hoan đón nhận làm của mình”.

*ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Chúa Nhật II Phục Sinh Lễ Chúa Tình Thương 30/3/2008*

“Vào ngày 2/4 năm ngoái, một ngày như hôm nay đây, Vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II yêu dấu của chúng ta đã sống vào những giờ phút như thế này đoạn hành trình cuối cùng của đời ngài, một cuộc hành trình đức tin, đức mến và đức cậy, một cuộc hành trình đã để lại một nét đậm nơi lịch sử Giáo Hội cũng như của nhân loại. Cuộc khổ nạn và cái chết của ngài giống như một giai đoạn kéo dài của Tam Nhật Phục Sinh.

“Tất cả chúng ta vẫn còn nhớ các hình ảnh về cuộc Đi Đường Thánh Giá cuối cùng của ngài hôm Thứ Sáu Tuần Thánh: Vì không đến được Hí Trường Colosseum, ngài đã theo dõi đường thánh giá từ nguyện đường riêng của ngài, tay ôm cây thập giá. Thế rồi, vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngài đã ban phép lành ‘urbi et orbi’, song không thể nói lên lời nào, mà chỉ lấy tay ra dấu mà thôi. Đó là một phép lành đón đầu và cảm kích được ngài lưu lại cho chúng ta như chứng từ cao cả nhất về việc ngài cương quyết hoàn thành sứ vụ của ngài cho tới cùng.....

“Trong những năm cuối cùng của ngài, Chúa đã dần dần tước lột ngài khỏi tất cả mọi sự, để làm cho ngài hoàn toàn nên giống Người. Và khi ngài không còn tông du được nữa, sau đó thậm chí không còn bước đi được nữa, sau cùng đến nỗi không còn nói được nữa, thì cử chỉ của ngài, việc loan báo của ngài được biến thành những gì thiết yếu, đó là việc ban tặng bản thân mình cho đến cùng....”

(Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 2/4/2006 kỷ niệm đúng một năm băng hà của vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II)

Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

"...Lòng nhân nại của Thiên Chúa cần phải gặp được nơi chúng ta niềm can đảm trở về cùng Ngài, cho dù đời sống chúng ta có lỗi lầm và tội phạm ra sao

chẳng nữa. Chúa Giêsu mời gọi Thánh Tôma chạm bàn tay của ngài vào các thương tích ở tay chân của Người... Chính ở nơi các thương tích của Chúa Giêsu mà chúng ta được an toàn; tình yêu thương bao la của trái tim Người ở nơi các thương tích ấy... Vấn đề quan trọng là ở chỗ hãy can đảm phó mình cho tình thương của Chúa Giêsu, tin tưởng vào lòng nhân nại của Người, luôn ẩn náu trong các thương tích của tình yêu của Người...

"Đối với Thiên Chúa, chúng ta không phải là những con số. Chúng ta là những gì quan trọng; thật vậy, chúng ta là những gì quan trọng nhất đối với Ngài. Cho dù chúng ta là những tội nhân chúng ta vẫn là những gì gần gũi với trái tim của Ngài nhất.

"Sau khi sa ngã phạm tội, Adong cảm thấy xấu hổ. Ông thấy mình trần truồng, cảm thấy gánh nặng của những gì mình đã làm. Ấy thế mà Thiên Chúa đã không bỏ rơi ông. Nếu vào lúc bấy giờ, vì tội lỗi, cuộc lưu đày của ông xa khỏi Thiên Chúa bắt đầu thì cũng đã xuất hiện một hứa hẹn trở về, một triển vọng trở về cùng Ngài... Chính ở nơi cảm giác tội lỗi của mình, khi nhìn vào tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thấy và gặp được tình thương của Thiên Chúa, tình yêu thương của Ngài, và tiến đến với Ngài để lãnh ơn tha thứ".

*(Bài Giảng đoạn 3,
Lễ Tiếp Nhận Đền Thờ Laterano CN Lễ LTXC 7/4/2013)*

"Có những người khác đã nghĩ rằng để đạt tới Thiên Chúa chúng ta cần phải hành khổ mình, bằng việc khắc khổ và phương thế thống hối - thống hối và chay tịnh mà thôi. Những thứ này cũng không vươn tới Vị Thiên Chúa hằng sống. Họ là thành phần thuộc lạc giáo Hà Khắc - Pelagians, những người tin rằng họ có thể đạt đến Thiên Chúa bằng các nỗ lực riêng của họ. Thế nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đường lối để gặp gỡ Người đó là tìm kiếm các thương tích của Người. Chúng ta tìm thấy các thương tích của Chúa Giêsu nơi các việc thực thi tình thương, bằng cách cố hiến cho thân xác - thân xác - cả linh hồn nữa - nhưng tôi nhấn mạnh đến thân xác của những người anh chị em bị thương tích, vì họ đói, vì họ khát, vì họ trần truồng, vì họ bị hạ nhục, vì họ bị làm nô lệ, vì họ bị tù tội, vì họ ở trong bệnh viện. Đó là những thương tích của Chúa Giêsu hôm nay đây. Và Chúa Giêsu xin chúng ta hãy thực hiện một bước nhảy vọt đức tin tới với Người, nhưng qua các thương tích của Người. 'A, phải đấy! Chúng ta hãy đặt nền tảng để giúp đỡ những con người ấy, để thực hiện rất nhiều điều tốt cho họ'. Đó là những gì quan trọng, thế nhưng chúng ta dừng lại ở tầm mức này thì chúng ta sẽ chỉ là thành phần có lòng từ tâm mà thôi.

"Chúng ta cần phải chạm đến các thương tích của Chúa Giêsu, chăm sóc các vết thương của Chúa Giêsu, nhẹ nhàng băng bó chúng; chúng ta cần phải

hôn lên các vết thương của Chúa Giêsu, được hiểu theo nghĩa đen. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra cho Thánh Phanxicô, khi ngài ôm lấy người cùi? Cũng thế đã xảy ra cho Thánh Tôma, ở chỗ đòi sống của ngài đã được biến đổi. Để có thể chạm đến Vị Thiên Chúa hằng sống, chúng ta không cần tham dự một khóa bồi dưỡng - 'a refresher course' mà cần phải tiến vào các thương tích của Chúa Giêsu, và để làm như thế tất cả chúng ta cần phải tiến ra đường phố. Chúng ta hãy nhớ Thánh Tôma xin ơn can đảm tiến vào các thương tích của Chúa Giêsu một cách êm ái dịu dàng, nhờ đó chúng ta chắc chắn sẽ được ơn tôn thờ Vị Thiên Chúa hằng sống".

(Bài giảng cho Thánh Lễ sáng kính Thánh Tôma Tông Đồ ngày 3/7/2013 tại Nhà Thánh Matta)

“Đã từng xảy ra trong lịch sử là có một số người đã chủ trương rằng: Giáo Hội chỉ là Giáo Hội của thành phần tinh tuyền, của những ai hoàn toàn gắn bó với Giáo Hội, còn những kẻ khác đều là thành phần ly gián. Không đúng. Đó là một thứ lạc giáo. Không! Giáo Hội, một Giáo Hội Thánh, không loại trừ tội nhân; trái lại, Giáo Hội lãnh nhận tội nhân, cởi mở với cả những ai cách xa nhất, Giáo Hội kêu gọi tất cả mọi người hãy để cho mình được bao bọc bởi tình thương, bởi lòng dịu dàng và ơn tha thứ của Chúa Cha là Đấng cố gắng hiến mọi cơ hội để gặp gỡ Ngài, để tiến đức...

“Tôi có thể làm gì đây, vì tôi cảm thấy yếu đuối, mỏng dòn, tội lỗi? Thiên Chúa nói cùng anh chị em là đừng sợ thánh đức, đừng sợ nhắm đích cao, đừng sợ để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và thanh tẩy, đừng sợ để mình được Thánh Linh dẫn dắt. Chúng ta hãy để cho mình bị truyền nhiễm bởi sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hết mọi Kitô hữu đều được kêu gọi nên thánh (cf. Dogmatic Constitution Lumen Gentium, 39-42); và thánh thiện trước hết không phải ở tại làm được những gì phi thường, mà là để cho Thiên Chúa hành động. Nó là việc gặp gỡ giữa cái yếu hèn của chúng ta với sức mạnh ân sủng của Ngài, nó chính là tin tưởng vào hành động của Ngài là những gì giúp chúng ta sống trong bác ái yêu thương, giúp cho chúng ta làm mọi sự một cách vui tươi và khiêm nhường, làm vì vinh quang của Thiên Chúa và phục vụ tha nhân của chúng ta. Câu nói nổi tiếng của nhà văn Pháp Leon Bloy trong giây phút cuối đời của ông đó là: "Chỉ có một cái buồn duy nhất trong đời sống đó là nỗi buồn không làm thánh". Chúng ta không được mất niềm hy vọng vào sự thánh thiện, tất cả chúng ta hãy theo đường lối ấy. Chúng ta có muốn là những vị thánh hay chẳng? Có muốn tất cả đều là thánh hay chẳng? Chúa chờ đợi tất cả chúng ta bằng cánh tay rộng mở. Chúng ta hãy hân hoan sống đức tin của chúng ta, chúng ta hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta... Chúng ta hãy xin cho được tặng ân này

của Thiên Chúa trong nguyện cầu, cho chính bản thân chúng ta và cho người khác.”

(Bài Giáo Lý 15 cho/trong Năm Đức Tin Thứ Tư 2/10/2013)

“Bởi vậy chúng ta hãy xông pha (go forth), chúng ta hãy xông pha để cống hiến cho hết mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây tôi muốn lập lại cho toàn thể Giáo Hội những gì tôi đã thường nói với các linh mục và giáo dân ở Buenos Aires rằng: Tôi thích một Giáo Hội bị bầm dập, đốn đau và lem luốc vì xuống đường vào đời hơn là một Giáo Hội thiếu lành mạnh bởi bị giam hãm và dính chặt với cái an toàn của mình (I prefer a Church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security)... Nếu một điều gì đó có lý quấy rầy chúng ta và khiến cho lương tâm của chúng ta cảm thấy áy náy, thì đó là sự kiện là có rất nhiều anh chị em của chúng ta đang sống không có sức mạnh, ánh sáng và niềm ủi an là những gì xuất phát từ tình thân hữu với Chúa Giêsu Kitô, không có một cộng đồng đức tin để nâng đỡ họ, không có ý nghĩa và mục đích trong đời. Niềm hy vọng của tôi đó là chúng ta sẽ được tác động bởi nỗi lo sợ, hơn cái sợ bị lầm đường lạc lối, trong việc cứ khép kín trong các thứ cơ cấu cống hiến cho chúng ta một cảm giác sai lầm về sự an toàn, trong các thứ luật lệ khiến chúng ta có những phán đoán thô lỗ, trong

những thói quen khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn, trong khi đó thì ở ngay cửa nhà của mình, dân chúng đang chết đói và Chúa Giêsu vẫn không ngừng nói với chúng ta rằng: ‘Các con hãy cho họ ăn gì đi.’” (Mk 6:37).

(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm 29/6/2014 - Đoạn 49)

“Đừng cảm thấy xấu hổ về xác thịt người anh em của anh em (cf. Reflections in Hope, chapter I). Cuối cùng chúng ta sẽ bị phán xét về cách thức chúng ta đã đến gần với ‘tất cả mọi xác thịt’ - câu này của Tiên Tri Isaia. Đừng hổ thẹn về xác thịt của người anh em của anh em. ‘Hãy làm cho mình trở thành gần gũi’: gần gũi, kề cận, hãy đến gần hơn với xác thịt của một người anh em. Vị tư tế và người Levi đã đến trước Người Samaritanô Nhân Lành nhưng đã không thể tiến đến gần người bị bọn thổ phi hành hạ. Lòng của họ bị đóng lại. Có lẽ vị tư tế đã nhìn đồng hồ mà nói: ‘Tôi phải đi dâng lễ, tôi không thể trễ lễ’, rồi ông bước đi. Các thứ biện minh - Justifications! Bao nhiêu lần chúng ta biện minh để luẩn quẩn với vấn nạn, với con người. Còn người khác là Thày Levi hay vị tiến sĩ luật, luật sĩ, thì nói: ‘Không, tôi không thể vì nếu tôi làm điều ấy thì ngày mai tôi sẽ phải đứng ra làm chứng, tôi sẽ mất thời gian...’ Các thứ chữa chạy - Excuses! Họ có những con tim khép kín. Thế nhưng con tim khép kín này luôn biện minh về những gì không làm. Trái

lại, người Samaritanô mở lòng mình ra, trở nên xúc động sâu xa, và cái xúc động nội tâm này đã được chuyển thành hành động cụ thể, thành một thứ can thiệp thực tiễn và hiệu nghiệm để giúp đỡ người ấy. Vào ngày cùng tháng tận, chỉ có ai không hổ thẹn về xác thịt nơi người anh em thương tích và bị loại trừ của mình mới được chiêm ngưỡng xác thịt vinh hiển của Chúa Kitô mà thôi...

(Huấn từ hàng giáo sĩ Roma đầu Mùa Chay ngày 6/3/2014).

Anh chị em thân mến, đức tin được xây trên một Thiên Chúa con người, Đấng hạ mình xuống trước nhân loại, chăm sóc nhân loại, cảm động trước những vết thương của chúng ta, gánh lấy sự mệt mỏi của chúng ta, và tự bẻ mình ra cho chúng ta. Người là vị Thiên Chúa mạnh mẽ và quyền năng luôn ở bên tôi và làm thoả lòng tôi; Người cũng là vị Thiên Chúa yếu đuối, một Thiên Chúa chết trên thập giá vì tình yêu và cũng xin tôi vượt qua mọi ích kỷ và hiến dâng cuộc sống cho phần rỗi của thế giới; và đây là một *scandal*.

Tuy nhiên, khi đặt mình trước Chúa Giêsu và nhìn vào những thách đố đang chất vấn chúng ta, về nhiều vấn đề xã hội và chính trị cũng được thảo luận trong Tuần lễ Xã hội này, về đời sống cụ thể của dân tộc chúng ta và về những khó nhọc của nó, chúng ta có thể nói rằng ngày nay chúng ta chính

xác cần *scandal* này. Chúng ta cần *scandal* của đức tin. Chúng ta không cần một tôn giáo khép kín, ngược mắt lên trời mà không quan tâm đến những gì xảy ra trên trái đất, và cử hành các phụng vụ trong đền thờ trong khi quên đi bụi bặm bay trên các con đường của chúng ta. Ngược lại, chúng ta cần *scandal* của đức tin, một đức tin bắt nguồn từ Thiên Chúa làm người, và do đó, một đức tin nhân bản, một đức tin xác thịt, đi vào lịch sử, chạm đến đời sống con người, một đức tin chữa lành những con tim tan vỡ, một đức tin trở thành men hy vọng và hạt mầm của một thế giới mới. Đó là một đức tin đánh thức lương tâm khỏi tình trạng hôn mê của họ, đặt ngón tay vào những vết thương, vào những vết thương của xã hội, vốn rất nhiều, một đức tin đặt ra những câu hỏi về tương lai của con người và lịch sử; đó là một đức tin không tĩnh tại, và chúng ta cần sống một cuộc sống không tĩnh tại, một đức tin chuyển động từ trái tim này sang trái tim khác, một đức tin đón nhận những vấn đề của xã hội từ bên ngoài, một đức tin không tĩnh tại giúp vượt qua sự tầm thường và lười biếng của trái tim, trở thành một cái gai đâm vào da thịt của một xã hội thường bị chủ nghĩa tiêu thụ làm tê liệt và choáng váng.

Chúng ta đừng quên điều này: Thiên Chúa ẩn mình trong những góc tối của cuộc sống của thành phố chúng ta, anh chị em có nghĩ đến điều này không? Đến những góc tối trong cuộc sống của thành phố chúng ta? Sự hiện diện của Thiên Chúa được bộc lộ

nơi chính những khuôn mặt bị phò phạt vì đau khổ và nơi mà sự suy đồi dường như đang chiến thắng. Sự vô hạn của Thiên Chúa ẩn giấu trong nỗi khốn khổ của con người, Chúa hoạt động và hiện diện, và Người hiện diện thân thiết ngay trong thân xác bị thương tích của những người rốt cùng, những người bị lãng quên và bị loại bỏ. Nơi đó, Chúa thể hiện chính mình. Và chúng ta đôi khi bị sốc một cách vô ích bởi nhiều điều nhỏ nhặt. Ngược lại chúng ta nên tự hỏi: tại sao chúng ta không bị sốc khi đối diện với sự ác đang lan rộng, với cuộc sống bị sỉ nhục, với những vấn đề về công việc, những đau khổ của người di cư? Tại sao chúng ta vẫn thờ ơ và đứng đưng trước những bất công của thế giới? ... Tại sao chúng ta không chiêm ngắm những nỗi khốn cùng, sự đau đớn, sự gạt bỏ của biết bao người dân trong thành phố? Chúng ta sợ, chúng ta sợ gặp Chúa Kitô ở đó.

ĐTC Phanxicô giảng Lễ tại Trieste bắc Ý Chúa Nhật 7/7/2024 -
Bản dịch từ Vatican New: Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ tại
Trieste: scandal của đức tin

Thiên Chúa Thương Xót

Thiên Chúa Thương Xót - Chân Dung Từ Ái

1. LTXC yêu hết mọi tạo vật tội nhân không loại trừ một ai (xem Luca 19:10; Gioan 8:7-11);
2. LTXC yêu cho đến cùng nơi chính bản thân mình, cũng như nơi từng tạo vật tội nhân (x. Gioan 13:1);
3. LTXC yêu tạo vật tội nhân như họ là để họ nên như Ngài là (Roma 5:8-10);
4. LTXC yêu ở chỗ chỉ biết vui thú khi tha tội cho tạo vật tội nhân (xem Mathêu 18:27);
5. LTXC yêu đến độ còn tự nguyện đền tội thay cho tạo vật tội nhân (xem Mathêu 20:28; 2Corintô 5:21);
6. LTXC yêu thậm chí còn thông cảm và biện hộ cho tạo vật tội nhân (xem Luca 23:32);
7. LTXC yêu đã biến tội lỗi của tạo vật tội nhân thành ân sủng cho họ (xem Roma 5:20).

Thiên Chúa Thương Xót - Cảm Thức Thần Linh

1. Tôi có thực sự cảm nghiệm thấy bản thân mình đáng thương trước Thánh nhan Chúa hay chẳng? Nếu có thì tôi có thực sự cảm nghiệm thấy mình được Chúa thương xót hay chẳng?

2. Nếu tôi thực sự cảm nghiệm thấy mình đáng thương và được Chúa thương hơn ai hết (xem 1Timotheu 1:15) thì tôi có biết thương những người anh chị em yếu hèn về thể lý hay tâm lý, nhất là về luân lý và đạo lý của tôi hay chẳng, vì tôi cũng hèn yếu như ai và hơn ai hết, đến độ nếu không có On Chúa tôi còn xấu xa khốn nạn tội lỗi như chưa từng có!

3. Nếu tôi thực sự biết thương nhau như chính bản thân mình đã được Chúa thương và như được Chúa thương thì tôi có cảm thấy đốn đau nhức nhối khi anh chị em tôi sa ngã phạm tội và cầu nguyện ngay cho họ hay chẳng, nhất là cho thành phẩm phạm nhân gây ra tội ác, dù quái gở, ghê tởm và tàn ác đến đâu chẳng nữa, bởi họ mới là kẻ đáng thương hơn cả những nạn nhân bị họ ám hại và sát hại thảm thương;

4. Nếu tôi thực sự biết thương nhau như chính bản thân mình đã được Chúa thương và như được Chúa thương thì tôi có biết mau chóng và tự động tha cho những người anh chị em làm khốn mình hay chẳng, hơn thế nữa, tôi còn cầu nguyện cho họ và đối xử tốt với họ, thậm chí còn biết ơn họ như một thừa sai thương xót được LTXC sử dụng để huấn luyện cho tôi sống trọn lành hơn như Cha trên trời là Đấng thương xót (xem Mathêu 5:48 và Luca 6:36)

5. Nếu tôi thực sự biết thương nhau như chính bản thân mình đã được Chúa thương và như được Chúa thương thì tôi có biết chẳng những cầu nguyện cho những người anh chị em hèn yếu về luân lý và đạo lý, cũng như biết tha thứ và tỏ ra nhân hậu với những ai làm khốn mình, mà còn tìm cách hy sinh, thậm chí còn sẵn sàng chịu đựng khổ đau cho phần rỗi vô cùng quý báu của họ nữa: “Tôi bù đắp nơi thân xác của tôi những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô phải chịu vì Nhiệm thể của Người là Giáo Hội” (Thánh Phaolô - Colose 1:24; Roma 9:3; Chị Faustina - Nhật ký 1276; 1613);

6. Nếu tôi thực sự nhận thấy tôi chưa sống LTXC tí nào, hay sống LTXC chưa thấm vào đâu như những điều được gợi ý kiểm chứng trên đây. Trái lại, tôi cứ tưởng rằng tôi là một con người tốt lành, như người biệt phái nghênh ngang cầu nguyện, ngạo mạn giả hình trước Thánh nhan Chúa, dám khinh thường hết mọi người, xa tránh hết mọi tội nhân và sẵn sàng ném đá họ bất cứ lúc nào chướng tai gai mắt với tôi v.v., thì tôi càng dễ dàng sống LTXC hơn bao giờ hết khi tôi nhờ biết mình như thế mà càng tin vào LTXC, Đấng duy nhất vẫn nhẫn nhục chờ đợi tôi cho tới thời điểm Ngài có thể tỏ mình ra cho tôi, để tôi có thể nhận biết tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài, qua chính những gian dối và bất chính cùng tội lỗi “vô thức” (Tông vụ 3:17) của tôi, để rồi cuối cùng, nhờ LTXC tôi được phục sinh tinh ngộ (xem Tông

vụ 2:37), khi nhận thức được bản thân bất toàn, bất xứng và bất lực của tôi hơn ai hết, và vì thế tôi chỉ còn biết van xin cùng LTXC rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Luca 18:13).

7- “Dung nhan Thương xót – Misericordiae vultus” (ĐTC Phanxicô 11/4/2015) của Cha là Đấng trọn lành xót thương trên trời (xem Mthêu 5:48; Luca 6:36) ở nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài đã rạng ngời nơi những trường hợp tội nhân điển hình sau đây: trước hết ở nơi người phụ nữ Samaritanô tội lỗi mặc cảm và tránh xa dân làng của chị bỗng chốc trở thành tông đồ của Người đến độ chị đã mạnh bạo công khai loan báo về Người và quả thực chị đã giúp cho dân làng của chị tin vào Người (xem Gioan 3:17-19;28-30;39-42); sau nữa ở nơi chính người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình làm cho thành phần chính nhân tố cáo chị và muốn ném đá chị bấy giờ chột tinh ngộ và phải lặng lẽ bỏ đi không dám kết tội chị nữa (xem Gioan 8:2-11); sau hết ở nơi người phụ nữ tội lỗi trong thành (xem Luca 7:37), đã được Người chẳng những trừ cho 7 qui (xem Luca 8:2; Marco 16:9), khi Người để cho chị được đụng chạm tới Thánh Thể của Người (xem Gioan 11:2; Luca 7:38-39,47-48), như người đàn bà bị loạn huyết 12 năm đã được lành sạch nhờ bà tin tưởng động đến gấu áo của Người (xem Luca 8:43-48), mà còn được Người sử dụng làm sứ giả loan báo tin mừng phục sinh cho chính tông đồ, như là tông đồ của các tông đồ vậy (xem Gioan 20:17-18)... *Con người được*

cứu độ và thánh hóa khi biết ngoan ngoãn để cho Chúa thương!

Thiên Chúa Thương Xót Ánh Mắt Cõi Lòng

Linh Đạo Tình Thương của TĐCTT là ở chỗ "*nhìn thấy thì động lòng thương*" (Luca 10:33), một tác động lưỡng diện bao gồm cả ngoài lẫn trong, được biểu hiện nơi logo của TĐCTT với 3 yếu tố con mắt, con người = con tim, và con người.

Nếu chỉ nhìn nhau bằng con người tự nhiên thì chỉ thấy "người ta như cây cối chuyển động" (Marco 8:24), hay chỉ thấy một con người duy nhất đó là chính bản thân mình, như trường hợp vị tư tế và thầy Levi (xem Luca 10:31-32).

Tuy nhiên, nếu nhìn nhau bằng con tim "động lòng thương" (Luca 10:33), chúng ta mới thấy được nhau, mới có 2 con người trong cái nhìn và trong ánh mắt của chúng ta: LTXC đối với thành phần tạo vật tội nhân khốn nạn chúng ta, và chúng ta đối với những anh chị em bất hạnh thảm thương và đáng thương về đủ mọi phương diện cần chúng ta mau mắn dẫn thân cứu giúp cho đến cùng.

Đúng thế, ơn gọi và sứ vụ của TĐCTT là “*làm chứng cho tình thương*”, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi, nhưng TĐCTT không thể “*làm chứng cho tình thương*” nếu chúng ta không thực sự cảm nghiệm thấy tình thương của Chúa, cảm nghiệm thấy Tình Chúa xót thương bản thân mình vô cùng hèn hạ yếu đuối tội lỗi khốn nạn của chúng ta, nghĩa là được Chúa xót thương thế nào chúng ta cũng thương lại anh chị em mình như vậy, hay nói chính xác hơn, tức là để cho LTXC nơi bản thân của chúng ta được tiếp tục tỏ hiện một cách trung thực và sống động, qua tâm ngôn hành của chúng ta, đối với những người anh chị em bất hạnh đáng thương của chúng ta.

Bởi vậy, để tự kiểm xem mình Sống Linh Đạo Tình Thương hay Sống Lòng Thương Xót Chúa ra sao, như thế nào, TĐCTT chúng ta chỉ cần tự vấn: “***Tôi có biết nhìn hết mọi anh chị em tôi bằng ánh mắt của Lòng Thương Xót Chúa hay chưa / chẳng?***”

Để có thể phản ánh LTXC một cách chính xác và sâu xa, TĐCTT trước hết cần phải biết được đâu là “*ánh mắt của Lòng Thương Xót Chúa*”, sau đó, căn cứ vào lời Chúa Kitô nói và gương Người làm, như là tiêu chuẩn tuyệt hảo và là mô phạm tối cao về LTXC, TĐCTT chúng ta mới có thể tự kiểm xem mình đã sống LTXC hay chưa và đã sống LTXC tới đâu?! Xin hãy trân trọng chiêm niệm từng Lời Chúa sau đây:

Ánh mắt của Lòng Thương Xót Chúa

- 1- "Thiên Chúa không sai Con đến trần gian để luận phạt trần gian mà là để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Gioan 3:17);
- 2- "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8);
- 3- "Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Ngài, một phò nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32);
- 4- "Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21);
- 5- "Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người" (Mathêu 20:28);
- 6- "Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại" (Luca 19:10);
- 7- "Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình là công chính mà là tội nhân" (Mathêu 9:13);

- 8- "Tuy thân phận là Thiên Chúa nhưng Người đã không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được, trái lại, Người đã tự hạ ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra như loài người... đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập tự giá..." (Philippe 2:6-8);
- 9- "Người đã không còn hình tượng gì nữa" (Isaia 52:14)... "Người đã bị khai trừ khỏi nhân sinh" (Isaia 53:8);
- 10- "Tôi là một con sâu bọ đất chứ không phải là người nữa" (Thánh Vịnh 22:7);
- 11- "Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29);
- 12- "Người đã mang lấy các bệnh nạn của chúng ta, đã gánh chịu các khổ đau của chúng ta" (Isaia 53:4; Mathêu 8:17);
- 13- "Người không bẻ gãy cây sậy đã bị rũ rượi và không dập tắt ngọn bấc còn đang xông khói" (Isaia 42:3; Mathêu 12:20);
- 14- "Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc mình làm" (Luca 23:34);
- 15- "Ai trong quý vị không có tội thì hãy ném đá chị ta trước đi... Này chị, họ đi đâu hết cả rồi. Không ai kết tội chị sao... Tôi cũng không kết tội chị. Chị

hãy về đi. Nhưng từ nay hãy tránh đừng phạm tội ấy nữa" (Gioan 8:7,10-11);

16- "Con luôn ở với cha, hết mọi sự của cha là của con. Thế nhưng chúng ta cần phải mừng rỡ hân hoan! Người em này của con đã chết và đã hồi sinh. Nó đã bị thất lạc mà nay lại tìm thấy" (Luca 15:31-32);

17- "Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ Người phải qua thế gian mà về cùng Cha. Người đã yêu thành phần thuộc về Người trên thế gian này và Người muốn chứng tỏ rằng Người yêu thương họ cho đến cùng. Ma quỷ đã xui giục Giuđa, con của Simon Íchca, trao nộp Người, vì thế, trong bữa ăn tối, Chúa Giêsu - hoàn toàn nhận thức được rằng Người từ Cha mà đến và sẽ trở về cùng Cha, Vị Cha đã ban hết mọi sự cho Người - đã chỗi dậy khỏi bữa ăn và cởi áo ra. Người đã cầm lấy một tấm vải và thắt chung quang mình. Đoạn Người đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ của mình rồi lau chân của họ bằng tấm vải quấn quanh mình" (Gioan 13:1-5)

18- "Tôi muốn lòng nhân lành chứ không phải hy tế" (Hosea 6:6; Mathêu 9:13);

19- "Tình thương thắng vượt phán quyết" (Giacôbê 2:13).

Thiên Chúa Thương Xót Sống Thánh Chứng Nhân

- 1- Sống LTXC chính là nên thánh, nên trọn lành (xem Mathêu 5:48; Luca 6:36) – càng thương xót càng trọn lành và càng trọn lành càng thương xót;
- 2- Sống LTXC trước hết và trên hết là để Chúa thương mình, để Người rửa chân cho (xem Gioan 13:6-11);
- 3- Sống LTXC từ đó mới chính là tiến trình hay tác động “hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ” (Mathêu 18:3);
- 4- Sống LTXC do đó mới chính là sống Đức tin tuân phục (xem Roma 1:5);
- 5- Sống LTXC bằng Đức tin tuân phục như trẻ nhỏ khi để Chúa thương mình thì mới có thể sống Đức Ái Trọn Hào như Chúa đã yêu thương (xem Gioan 13:34; 15:12);
- 6- Sống LTXC là Sống Đức Ái Trọn Hào mới có thể hoan hưởng Niềm Vui Thương Xót của Chúa và với Chúa như Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót (xem Gioan 2:1-12; 19:25).

TÂM NGUYỆN THƯƠNG XÓT

Xin Chiếm Đoạt Con

GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!

Thế nhưng,

lạy Chúa, nếu Chúa không chiếm đoạt con,
con không thể nào tin nơi Chúa như Chúa muốn.

Vì con không thể nào thấu suốt được
bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa.

GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng lý do duy nhất Chúa yêu con

đó là vì Chúa thương con,
một thụ tạo vô cùng hèn hạ
và tội lỗi trước nhan Chúa.

Và sở dĩ Chúa thương con
là vì Chúa chính là Tình Yêu.

Mà tội đình và tất cả Tình Yêu của Chúa
được thể hiện nơi lòng Chúa thương con,
đến nỗi Chúa đã trở thành đáng thương
hơn cả con đáng thương.

GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng

con là của Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa,
vì Chúa đã thương dựng nên con và cứu chuộc con.

Nhưng trên thực tế
con vẫn sống như không có Chúa,

vẫn là chúa tể cuộc đời mình,
vẫn mù quáng theo ý riêng và tự quyết.
Thế mà Chúa vẫn liên tục theo đuổi con
bằng những tác động thần linh cảnh báo,
thanh tẩy và lôi kéo con cho đến cùng.

GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!

Vâng, chính vì con tin nơi Chúa mà con xin Chúa
hãy hoàn toàn và vĩnh viễn chiếm đoạt trái tim con,
để con thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa,
nhờ đó, không một sự gì trên thế gian này,
đù cám dỗ, khổ đau hay tội lỗi
có thể làm con xa Chúa,
và cũng nhờ đó,

Chúa có thể thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con.

GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng một khi được Chúa chiếm đoạt,
đời con
sẽ chẳng còn gì vui sướng trên trần gian này nữa,
trái lại,
nó sẽ trở thành một thung lũng tối,
một đêm đẫm mồ hôi máu,
một chiều Canvê tận tuyệt.
Nhưng nhờ thế con mới được diễm phúc sâu xa
hiệp thông với tình yêu nhân hậu Chúa
như Mẹ Maria,
và nhờ đó con mới trở thành tông đồ và nhân chứng
phản ảnh trung thực cho Chúa là Tình Yêu.

GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!

Xin Chúa hãy biến bản thân con
được Chúa chiếm đoạt thành giá cứu chuộc

cho những linh hồn
cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn,
để đời con được trở thành
cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa,
và để quyền năng phục sinh
chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa
tỏ hiện qua những dấu vết tử giá của Chúa
nơi thân xác tro bụi của con.
GIÊSU OI, CON TIN NƠI CHÚA!
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu
hiền lành và khiêm nhường trong lòng
Xin hoá cái con trở nên
như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa
để con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con
bằng con tim của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa
như Mẹ Maria,
cho tất cả được hiệp nhất nên một
nhiệm thể của Chúa
trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

*Tâm nguyện Xin Chiếm Đoạt Con
được tác động trong Lễ Chúa Nhật Thương Khó ngày 5/4/2009,
ngay sau khi Nhóm TĐCTT được thành lập vào Thứ Bảy 4/4/2009
ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino Nam Cali,
Tâm nguyện này đã được soạn dọn ngay trong ngày hôm ấy
để đọc sau Giờ Kinh Phụng Vụ Tối, để rồi đã có tác dụng nhân tiền
đó là ngay hôm sau, Thứ Hai 6/4/2009,
tâm hồn "xin chiếm đoạt con" tôi hôm trước
đã được LTXC cho về hưu ngay từ 60 tuổi
sau khi bất ngờ bị laid off thất nghiệp bởi lý do bất công "not qualify"
bất hợp lệ sau 24 năm phục vụ ở Regional Center of Orange County!*

Xin Thương Phạt Con

Abba, Cha của con ơi, tự bản chất chỉ là một thụ tạo vô cùng yếu hèn, lại còn thêm cả mầm mống nguyên tội đây những đam mê nhục dục và tính mê nết xấu trong con, dù con đã được lãnh nhận Phép Rửa, Thêm Sức và Thánh Thể để được *sự sống và là sự sống viên trọn hơn (1)*, thì tận đáy lòng của con, con vẫn cảm thấy con vô cùng bất xứng và bất lực, chẳng làm được gì ngoài phạm tội và chẳng đáng gì ngoài hỏa ngục.

Con biết rằng con có được dựng nên làm người và sống trên trần gian này, hoàn toàn không phải vì con cho bằng vì Cha, bởi trước khi dựng nên con Cha đã biết rằng con chẳng có lợi gì cho Cha là Đấng Tự Hữu, Toàn Hữu và Hằng Hữu, toàn thiện và toàn năng, không thiếu một sự gì và không cần bất cứ một điều chi nữa, mà chỉ vì Cha muốn tỏ Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha cho con và nơi con.

Cha đã chẳng những tỏ Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha cho con nơi Ngôi Lời Nhập Thể và Vượt Qua, Đấng là tột đỉnh mạc khải thần linh của Cha trong giòng Lịch Sử Cứu Độ và là tất cả mạc khải thần linh của Cha, đến độ *ai thấy Người là thấy Cha (2)*, mà còn *tuôn đổ tình yêu của Cha vào lòng*

con nhờ Thánh Thần Cha ban cho con (3), để con có thể kính mến Cha hết mình (4) và yêu nhau như được Con Cha yêu (5).

Cha tiếp tục tỏ mình ra và thông mình ra nơi con trong suốt cuộc đời trần thế của con, bằng việc quan phòng thần linh vô cùng huyền nhiệm và khôn ngoan của Cha, để làm sao cho con có thể càng sống càng nhận biết Cha hơn, càng đáp ứng hết mọi tác động thần linh của Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhờ đó con được hiệp thông thần linh với Cha *trong tinh thần và chân lý* (6), như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con (7).

Nếu Cha không dung tha cho Con một của mình, một phó nộp Người vì tất cả chúng con (8), thì tất cả những gì Cha thực hiện trong cuộc đời của con, dù khổ đau đến đâu đi nữa, dù con có cảm thấy bất hạnh mấy chăng nữa, cũng đều có lợi cho phần rỗi của con (9), nhờ đó con sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian (10), và nhờ đó con chỉ còn thuộc về một mình Cha, tuyệt đối tin vào Cha, Đấng biết con hơn con biết con và yêu con hơn con yêu con.

Nếu dự án cứu độ của Cha không phải chỉ cứu độ một mình con đây mà là *tất cả loài người* (11), mà là *từng con chiên lạc* (12), như Con Cha đã đến để tìm kiếm và cứu vớt (13), đã thực sự yêu những ai thuộc về Người, Người đã yêu cho đến cùng (14), ở chỗ cho

dù Người là Đấng không biết đến tội lỗi đã trở thành tội lỗi (15), để như Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian (16), Người có thể vác con chiên lạc trên vai mang về cùng Cha (17), thì con xin Cha hãy giáng xuống trên con tất cả những cực hình tội nhân đáng phải chịu để họ được cứu rỗi. Như Con Cha, với Con Cha và trong Con Cha, con sẵn sàng bị hiểu lầm, xỉ nhục, hành hạ, chúc dữ, chết đi!

Nếu được lợi lãi cả thể gian mà mất linh hồn nào được ích gì (18), nếu thà mất một phần thể mà được vào Nước Trời còn hơn nguyên cả thân xác bị ném vào hỏa ngục (19), và nếu khôn cho thành phần giàu có, no đầy, tươi cười và được ca tụng trên thế gian này (20) v.v. thì xin Cha hãy gìn giữ con từng giây từng phút, chớ để con sa chước cám dỗ (21), phạm tội mất lòng Cha, dù nhỏ mọn đến đâu chẳng nữa, nhất là bởi cố ý, một **xin thương phạt con** ngay tức khắc:

1. Cho **đôi mắt con bị mù đi** khi con thích nhìn xem những hình ảnh dâm ô nhục dục hay nhìn anh chị em con một cách khinh bỉ v.v.;
2. Cho **đôi tai con bị điếc đi** khi con thích nghe nói những chuyện bậy bạ hay nghe nói hành nói xấu anh chị em con mà không bênh vực họ v.v.;

3. Cho *miệng lưỡi con bị câm đi* khi con nói những lời mỉa mai châm biếm anh chị em con, nói hành nói xấu anh chị em con, chửi rủa anh chị em con v.v.;
4. Cho *tay chân con bị què cụt* khi con đi tìm khoái lạc lãng loàn, trộm cắp, đánh đấm, viết lách bậy bạ tuyên truyền chống phá ai con ghen tức v.v.
5. Cho *cửa cải sản vật con có bị mất đi* hay bị hủy hoại đi khi con tỏ ra dửng dưng lạnh lùng với những người anh chị em hèn mọn về thể lý của con v.v.
6. Cho *hình hài nhan sắc con hóa ra xấu xí dị ngợm* khi con biến nó thành dịp tội cho người khác, thành thần tượng nhục dục, thành *hang động trộm cướp* (22) v.v.
7. Cho *tâm trí con trở thành ngu si dốt nát* khi con tỏ ra khinh thường anh chị em kém kiến thức hơn con, hay dùng kiến thức để chống phá khi con bất mãn v.v.
8. Cho *tài năng con trở nên vụng về kém cỏi* khi con tỏ ra kiêu hãnh, chẳng những không biết phục vụ anh chị em con mà còn tranh giành đối chọi với họ v.v.

9. Cho *danh tiếng của con trở thành nhục nhã đê hèn* khi con lên mặt khoe khoang tự cao tự đại tự đắc hay luôn tỏ lòng ghen hận cạnh tranh với đời v.v.

10. Cho *thân phận con trở thành tội nhân đáng phi nhố nhất* khi con tự cho mình là công chính thánh thiện đến khinh bỉ anh chị em đáng thương về luân lý của con v.v.

11. Cho *tinh thần của con trở thành khù khờ hoang dại* khi con chỉ biết nhớ lỗi và chấp tội của người khác, không chịu tự động tha thứ cho họ dù họ không xin lỗi con v.v.

12. Cho *thân xác con trở thành liệt bại không còn nhúc nhích gì được nữa* khi con không dẫn thân phục vụ anh chị em con theo khả năng và hoàn cảnh có thể của con v.v.

Nếu con đã cương quyết **xin thương phạt con** như thế mà Cha vẫn không nỡ thẳng tay với đứa con đầu sao cũng càng đáng thương *không biết việc mình làm này (23)*, vì đối với Cha không bao giờ có vấn đề phạt mà là thương, có ‘phạt’ cũng chỉ vì thương muốn cứu độ con, thì mỗi khi con vấp ngã lỗ lăm, xin Cha hãy thương ban cho con *một tấm lòng tan nát khiêm cung (24)*, nhờ đó con có thể nhận biết mình cùng

nhận biết Cha hơn, mà tuyệt đối tin vào Lòng Thương Xót Chúa của Cha, *Đấng không thể chối bỏ chính mình cho dù con có bất trung* (25), *Đấng dồn con người vào cảnh bất trung để tỏ lòng xót thương họ* (26), *Đấng muốn chọn những ai thấp hèn để làm bề mặt thế gian và khiến không ai có thể vênh vang trước nhan Ngài* (27).

Xin Mẹ Maria *đây ân phúc* (28), *mỗi ngon tuyệt hảo nhất của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót Chúa, đồng hành với cuộc hành trình đức tin của con bằng tinh thần Fiat - tôi tớ xin vâng của Mẹ* (29), *để như Mẹ và nhờ Mẹ, cuộc đời của con được trở thành Ca Vịnh ngợi khen cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa: Magnificat* (30) - Amen!

Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2/2014, Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
Damian Maria Cao Tấn Tĩnh, Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Tông Đồ Chúa
Tình Thương

Những chữ in nghiêng trong lời nguyện trên đây được trích nguyên văn hay theo ý từ những đoạn và câu Thánh Kinh thứ tự sau đây: 1- Gioan 10:10; 2- Gioan 14:9; 3- Roma 5:5; 4- Mathêu 22:37; 5- Gioan 13:34,15:12; 6- Gioan 4:24; 7- Gioan 17:21; 8- Roma 8:32; 9- Roma 8:28; 10- Gioan 17:11,14; 11- 1Timotheu 2:4; 12- Luca 15:4; 13- Luca 19:10; 14- Gioan 13:1; 15- 2Corinto 5:21; 16- Gioan 1:29; 17- Luca 15:5;; 18- Mathêu 16:26; 19- Mathêu 5:30; 20- Luca 6:24-26; 21- Matheu 6:13; 22- Matheu 21:13; 23- Luca 23:34; 24- Thánh Vịnh 51:19; 25- 2Tim 2:13; 26- Roma 11:32; 27- 1Corinto 1:27-29; 28- Luca 1:28; 29- Luca 1:38; 30- Luca 1:46-48

ĐỨA CON TÔI TỚ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lc. 15:18-24



Con: Cha ơi con đã xúc phạm đến
Cha ơi con đã đứng dậy đã
Trời và đến Cha, Con không đáng
về, về với Cha, Con đây hỏi
gọi là con Cha nữa đâu, xin
hận và ăn năn thiết tha. Xin
hãy coi con như đày tớ của Cha thôi.
hãy thương con như đày tớ của Cha thôi.
Cha: Ôi con tôi như đã chết
mà sống lại, đã lạc lại tìm thấy.

Xin Bỏ Rơi Con

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" (Mathêu 27:46). Ngài là Cha của Con mà, là Đấng đã sai Con, và Con đã không cứ phải coi mình ngang hàng với Cha mới được, trái lại, Con đã tự nguyện hóa ra như không, trở nên giống như loài người tạo vật hèn mọn, mặc lấy thân phận nô lệ... và đã vâng lời cho đến chết cho dù có chết trên thập tự giá, thế mà giờ đây Cha lại bỏ rơi Con hay sao?

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" Cha không nhận ra Người Con đồng bản thể với Cha nữa rồi, trong thân phận nô lệ loài người của Con hay sao, đến độ, vì tuân theo ý Cha là Đấng sai Con cho đến cùng, Con đã không còn là con người, không còn hình dạng gì nữa, đã bị loại ra khỏi nhân sinh, phải chăng vì thế mà Cha đã bỏ rơi Con, bởi không thấy ở nơi Con những gì là đáng vẻ uy nghi cao cả vô cùng cao trọng đáng tôn thờ như Cha và xứng với Cha nữa?

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" Ôi, loài người được Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu yêu thương đến độ Cha đã ban Con

là Người Con duy nhất của Cha cho họ để cứu độ họ, thậm chí đã không dung tha cho Người Con là chính bản thân của Cha này để công chính hóa họ, đã hòa nhau, cả dân của Cha lẫn dân ngoại, treo Người trên thập giá, vậy mà Cha đã không thương Con, an ủi Con lại còn bỏ rơi Con nữa, thật là vô cùng đáng cay chua xót đối với Con của Cha đây Cha ơi!

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" Ôi, cả những con người mà Con đã thân đêm cầu nguyện để tuyển chọn họ theo Con trên trần gian này, nhờ đó sau này họ có thể làm chứng về Con, và Con đã coi họ như bạn hữu nên đã tỏ Cha ra cho họ, thế mà cuối cùng họ cũng phũ phàng trắng trợn bán rẻ Con, chối bỏ Con và xa lánh Con, nhưng Con còn nhúc nhối hơn thế nữa khi chính Cha là Đấng đã sai Con lại cũng bỏ rơi Con!

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" Ôi lạy Cha, phải chăng chính vì Cha coi trọng loài người tạo vật vô cùng hèn hạ, tội lỗi và xấu xa như cứu cánh, mà Cha đã dám biến Người Con chí ái của Cha đây trở thành như một phương tiện cứu độ họ, mà Cha đã đành phải tiếp tục tỏ ra khinh thường Con, bỏ rơi Con, để tỏ lòng yêu thương vô cùng nhân hậu của Cha cho đến cùng, thành phần tạo vật loài người chỉ đáng tống vào hỏa ngục, không đáng Cha phải hy sinh đến chính

Người Con đồng bản thể với Cha và vô cùng uy nghi cao cả như Cha, đáng được các thần trời tôn thờ phụng sự trên trời....?!

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" Ôi, lạy Cha, vâng, xin Cha cứ bỏ rơi Con đi, Con xin tận tuyệt tuân theo Thánh Ý Cha, Con xin uống chén đắng Cha đã trao cho Con uống mà không cất đi cho Con khỏi uống, vì chén đắng Con phải uống đó là có một số linh hồn bất tử vô giá được Cha dựng nên theo hình ảnh Cha và tương tự như Cha vẫn cứ bị hư đi đời đời, bất chấp công ơn cứu độ vô giá của Con. Bởi thế, Con xin Cha cứ bỏ rơi Con, đừng sợ Con buồn, Con tủi, Con nhục, miễn là Cha đừng bỏ rơi bất cứ một linh hồn nào, vì dầu sao thì họ cũng nhầm chẳng biết việc mình làm, vô cùng đáng thương trước nhan Cha!

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, có sao Ngài lại bỏ rơi con?" Ôi, lạy Cha, chính vì Con hết sức khao khát phần rỗi các linh hồn, mà Con đã chấp nhận mọi sự khốn nạn nhất của họ nơi bản thân Con, cho dù họ đáp lại tình Con yêu họ vô cùng bất tận ấy bằng dấm chua mật đắng, nhưng nhờ thế mà Con mới có thể hoàn tất mọi sự, mới tuôn ra máu và nước nhờ lưỡi đóng đâm vào cạnh sườn thân thể đã chết của Con, để ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đấy ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa.

Xin vì công cuộc khổ nạn của Người Con chí ái của Cha đây, xin Cha thương xót họ, tha thứ cho họ, để họ xứng đáng được hiệp thông thần linh với Chúng Ta là Cha và Con và Thánh Thần.

Ôi, lạy Chúa Giêsu Kitô đã bị Cha là Đấng sai Chúa phũ phàng bỏ rơi vì chúng con, và chính Chúa cũng đã sẵn sàng bị Cha bỏ rơi để chúng con không bị Cha đòi đòi bỏ rơi và bị hư đi vô cùng khốn nạn, chính bản thân chúng con đây, là môn đệ của Chúa đây, rất sợ bị Chúa bỏ rơi, nhưng khi được Chúa yêu thì chúng con lại cảm thấy sợ Chúa, không dám để Chúa yêu thương chúng con một cách đặc biệt hơn, trái lại, mỗi lần Chúa đến với chúng con thì chúng con cần phải thấy được Chúa không vác Thánh giá và không có năm dấu thánh mới là Chúa, là những gì bất khả phân ly với một Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống bằng không thì Chúa chỉ là ma quái hù dọa và chộp bắt chúng con thôi, chúng con yếu tin là chừng nào, xin thương tăng thêm đức tin cho chúng con.

Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô là Lời Nhập thể Vượt qua, làm sao Chúa lại có thể bỏ rơi loài người bất toàn, bất xứng, bất lực, bất hạnh chúng con, trái lại, chính vì chúng con như thế Chúa lại càng thương chúng con hơn bao giờ hết, bằng không Chúa đã không dựng nên chúng con mà làm gì. Chúa đã trở thành Emmanuel, vị Thiên Chúa ở cùng chúng con,

Đấng đã làm người thật như chúng con, cũng đã yêu thương bằng con tim của chúng con, suy nghĩ bằng trí khôn của chúng con, và làm việc bằng đôi tay của chúng con. Chúa mang bản tính nhân loại đã bị nhuộm đen ngòm, bởi tất cả tội lỗi xấu xa và khốn nạn của loài người chúng con, để nhờ đó, khi sống lại từ trong cõi chết tối tăm tử thần, Chúa đã biến tội lỗi và khổ đau của chúng con thành dấu thánh phục sinh của Chúa.

Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con vì chúng con lầm không biết việc mình làm, và xin hãy cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Chúa, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, như chính Chúa trên thập tự giá đã nguyện cùng Cha những lời tận tụy cuối cùng rằng: Cha ơi, Con xin phó linh hồn Con trong tay Cha. Amen.

(xem Philippe 2:6,8; Thánh Vịnh 22:6; Isaia 52:14, 53:8; Gioan 3:16; Roma 8:32; Luca 6:12-13; Gioan 15:15, 17:6; Mathêu 26:39,42; Luca 23:34; Gioan 19:28-29,30; Roma 5:20; Gioan 17:21; Mathêu 16:16; Luca 17:5; Luca 23:34,46)

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh soạn dọn cho các Khóa LTXC trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 chủ đề “Này là Người” (Gioan 19:5), để chiêm ngưỡng LTXC và tín thác vào LTXC khi Chầu Thánh Thể đền tạ

Con xin toàn hiến cho LTXC

Lạy Cha chúng con ở trên trời./ Cha là Tình Yêu vô cùng nhân hậu,/ là Thiên Chúa chân thật duy nhất./ Cha đã yêu thương chúng con,/ một tạo vật chỉ là hư không,/ vô cùng thấp hèn và tràn đầy khốn nạn,/ chẳng những đến ban Người Con duy nhất của Cha cho chúng con,/ khi chúng con còn là những tội nhân,/ thậm chí đã không dung tha cho Người,/ một đấng phó nộp Người vì tất cả chúng con./ Cha đã xót thương chúng con/ đến trở thành vô cùng đáng thương hơn cả chính bản thân vô cùng đáng thương của chúng con nữa./ Cha lại còn hết sức thiết tha gần bó với từng con chiên lạc chúng con,/ khi muốn ở cùng từng người chúng con,/ không phải chỉ ở trong tâm hồn thấp hèn chúng con với Thánh Linh của Cha,/ mà còn ở cả nơi thân xác tro bụi của chúng con bằng Thánh Thể Con Cha./ Cha đã luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con,/ đến độ,/ chính lúc chúng con vô tình hay cố ý làm mất lòng Cha,/ thì Cha lại dùng ngay những hậu quả tệt hại tự chúng con gây ra đó,/ như dịp tốt để tỏ mình ra cho chúng con hơn nữa,/ giúp cho chúng con biết Cha hơn/ nhờ đó biết mình hơn và biết nhau hơn/

Ôi,/ Lạy Cha Chí Thánh Chí Tôn,/ chúng con biết lấy gì đền đáp/ tình Cha nhưng không và tận tụy

yêu thương tạo vật thấp hèn tội lỗi vô cùng bất lực chúng con đây!/ Chúng con chỉ biết cùng với đệ nhất tạo vật về ân sủng của Cha là Mẹ Maria/ dâng lời Ngợi Khen cảm tạ Tình Yêu Nhân Hậu của Cha,/ tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất của chúng con,/ ngoài Cha ra không còn một Đấng Tối Cao nào khác,/ là Đấng Cứu Độ chúng con,/ cho khỏi tội lỗi và sự chết nơi cuộc Vượt Qua của Con Cha,/ và là Đấng Thánh Hóa chúng con,/ cho chúng con được hiệp thông thần linh vĩnh phúc với Cha trong Thánh Linh./ Cha là nguyên ủy và là cùng đích của chúng con./ Chỉ có Cha mới có thể thỏa mãn tất cả mọi ước vọng trường sinh của chúng con,/ vì Cha đã dựng nên chúng con cho Cha./ Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria,/ Mẹ của Con Cha/, chúng con xin dâng trả về cho Cha tất cả những gì Cha đã ưu ái ban tặng cho chúng con,/ để Cha có thể hoàn toàn sử dụng cả con người lẫn cuộc đời của chúng con/ trong việc làm cho Danh Cha cả sáng,/ Nước Cha trị đến,/ Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./

Vậy xin Cha hãy làm cho chúng con/ được càng ngày càng trở nên xứng đáng với Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha,/ để chúng con có thể trở thành hiện thân sống động cho Lòng Thương Xót Cha,/ như Con Cha và Mẹ Thánh của Người đã sống/ khi các Ngài hoàn thành công cuộc cứu độ trần gian của Cha./ Ở chỗ:/

1. *Xin Cha cho chúng con luôn biết Sống Thánh Linh như những trẻ nhỏ,*/ hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan đầy quyền năng và yêu thương của Cha:/ Trước hết,/ trong mọi hoạt động tự nhiên hay siêu nhiên,/ luôn sống giây phút hiện tại trước nhan Cha,/ thanh thản làm trọn ý Cha trong mọi sự,/ không vội vàng hấp tấp cho được việc hơn là đẹp lòng Cha;/ vì thành công hay thất bại chính yếu là ở chỗ có làm trọn Thánh Ý Cha hay chẳng,/ và khi sống trong Thánh Ý vô cùng trọn hảo bất diệt của Cha/ là chúng con đã được sống đời đời ngay trong thời gian trên trần gian này rồi vậy./ Sau nữa,/ nếu xảy ra bất cứ một thất bại nào ngoài ý muốn của chúng con,/ nhất là khi chúng con có yếu đại lầm lỗi vấp phạm cách nào,/ dù có tội lỗi đến đâu/ hay có đau khổ đến mấy,/ xin cho chúng con đừng bao giờ tỏ ra một chút gì nghi ngờ Lòng Thương Xót của Cha,/ vì không có một tội nào phạm đến Cha bằng tội ngờ vực Lòng Thương Xót Cha,/ không hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng cậy trông nơi Cha./

2. *Xin Cha cho chúng con luôn biết dẫn thân hy sinh phục vụ một cách hoàn toàn vô tư đối với tất cả mọi người anh chị em đồng loại đáng thương của chúng con*/ về cả thể lý, tâm lý lẫn luân lý,/ không bao giờ dám lên mặt khinh chê và xa lánh một ai./ Vì chúng con không thể coi thường và bỏ rơi những gì hằng được Cha vô cùng ưu ái dựng nên,/ quan phòng và cứu độ,/ như chính Cha cũng đã đối xử

như vậy với chúng con,/ bởi phẩm giá của anh chị em chúng con không phải là ở những gì họ có/ cho bằng ở những gì họ là,/ là hình ảnh Cha và được Cha yêu thương,/ đến độ,/ một khi chúng con khinh họ là chúng con khinh Cha,/ không giúp đáp họ là không giúp đáp Cha; /

3. *Xin Cha cho chúng con luôn biết thứ tha cho tất cả mọi người đụng chạm đến quyền lợi và tự ái của chúng con,/ thậm chí chống đối và tác hại đến ý định và hoạt động tốt lành thánh thiện của chúng con,/ như Cha đã tha nợ cho chúng con/ và như Con Cha trên thập giá đã thứ tha cho những người lầm lỗi không biết việc họ làm;/ và xin Cha cho chúng con biết học cùng Con Cha,/ luôn sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,/ không bao giờ dám xét đoán tiêu cực cho một ai,/ vì phạm sự của chúng con là yêu thương nhau/ chứ không phải là quan án của nhau,/ như Con Cha đến để cứu vớt chứ không phải để hủy diệt;/*

4. *Xin Cha cho chúng con luôn biết sẵn sàng mau mắn chấp nhận tất cả mọi thánh giá đau khổ trong cuộc đời,/ kể cả những gì gây ra do chính lỗi lầm của chúng con,/ nhất là biết hết sức trân trọng và yêu quý những con thử thách đức tin,/ một cảm nghiệm thần linh tràn đầy đau buồn tẩm tối đến chết được/ như Con Cha đã trải qua trong Vườn Cây Dầu và trên Thập Tự Giá,/ cho dù về thể lý chúng con có trở thành vô dụng nhất trên đời này,/ và về tâm lý*

chúng con có bị mọi người,/ đặc biệt là những người thân yêu và đáng tin tưởng nhất của chúng con hiểu lầm,/ ngò vức,/ khinh chê giầy đập và ruồng bỏ,/ thậm chí có bị cả thế gian ghê tởm và nguyện rửa,/ để chúng con càng ngày càng hết sức đáng thương giống như Tình Thương Tử Giá của Cha,/ xứng đáng hơn trong việc dự phần vào công cuộc cứu độ với Con Cha; /

5. *Xin Cha cho chúng con luôn biết thành thực sùng kính Mẹ Maria,*/ Hoa Trái đầu tiên và tuyệt hảo nhất của Lòng Thương Xót Cha,/ một tạo vật ưu tú nhất của Cha đã trọn hảo chấp nhận Lòng Thương Xót Cha,/ đã cưu mang và hạ sinh Lòng Thương Xót Cha trên trần gian,/ vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được Cha thiết lập trên thế giới này từ đầu thế kỷ 20,/ thời điểm mở màn cho Lòng Thương Xót Cha,/ là để làm nơi cho tội nhân nương náu/ và là đường đưa thành phần chứng nhân tông đồ đến cùng Cha./

Ôi Lạy Cha,/ là một tạo vật hèn hạ như chúng con đây mà đã nghiêm nhiên trở thành một đối tượng hết sức duyên dáng/ được Cha toàn hảo yêu thương đến say mê điên dại/ đã là một đại hồng ân vô cùng cao trọng trên hết mọi sự/ chúng con không bao giờ có thể nghĩ tới và dám mơ tưởng,/ thì việc tội nhân chúng con được kính mến Cha cao cả lại càng là một hồng ân vô cùng vĩ đại/ chúng con không bao giờ dám làm,/ hay làm mà không cảm thấy mình

thật là cao ngạo và phạm thượng./ Thế nhưng,/ Cha oi,/ cũng chính vì Cha yêu thương chúng con trước mà chúng con không thể không mến yêu Cha,/ không phải chỉ vì bị bắt buộc phải đáp trả theo đức công bình/ cho bằng vì Cha vô cùng đáng yêu đáng mến trên hết mọi sự,/ chúng con có kính mến Cha hết mình cũng chẳng bao giờ cân xứng với Cha,/ nếu chính Cha không yêu mến Cha trong chúng con,/ để chúng con có thể kính mến Cha/ như Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ theo khả năng có thể của loài người chúng con./

Lạy Cha giàu lòng thương xót,/ này đây,/ chúng con đã là của Cha,/ vì Cha là Đấng Tạo Dựng nên chúng con,/ và đã hoàn toàn thuộc về Cha,/ vì Cha là Đấng Cứu Độ chúng con./ Lạy Thiên Chúa chân thật duy nhất là Tình Yêu vô cùng nhân hậu,/ xin hãy khúng nhận lấy chúng con/ như Giá Máu vô cùng châu báu của Con Cha,/ những đứa con thừa nhận của Cha,/ được tái sinh bởi trên cao là ý muốn của Cha,/ nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội đầy ơn phúc của Mẹ Đồng Công Maria,/ Mẹ của Con Cha cũng là Mẹ của chúng con./ Xin Thánh Linh của Cha là Đấng đã được ban cho chúng con/ qua Phép Rửa và Thêm Sức,/ Đấng đang ngự trong tâm hồn chúng con/ và là Đấng đang dẫn chúng con vào tất cả sự thật là Chúa Giêsu Kitô,/ là tất cả Mạc Khải Tình Yêu Nhân Hậu Cha,/ là Chân Dung Lòng Thương Xót Cha,/ hãy yêu mến Cha cho cân xứng trong chúng con,/ và hãy cứ tự nhiên thực hiện mọi sự Cha muốn nơi

chúng con,/ để chúng con được trở nên mọi sự cho
mọi người,/ cho tất cả nên một,/ trong Cha và Con
và Thánh Thần./ Amen./

*TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
Soạn dọn tập Thủ Bản "Ân Sủng và Tình Thương" 2008
(trang 218-224) để thành lập Nhóm TĐCTT*

Ôi Tình Yêu vô cùng nhân hậu Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

The image shows a musical score for a hymn. It consists of ten staves of music in a single system. The first staff is the title line. The second staff begins with the tempo marking 'ĐK.' and the first line of lyrics. The third staff continues the lyrics. The fourth staff continues the lyrics. The fifth staff continues the lyrics. The sixth staff continues the lyrics. The seventh staff begins with the tempo marking 'PK.' and the first line of lyrics. The eighth staff continues the lyrics. The ninth staff continues the lyrics. The tenth staff continues the lyrics. The music is written in a single system with ten staves. The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 3/4. The lyrics are in Vietnamese and describe the love of God for humanity.

ĐK. Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu
hạ giáng xuống với con ! Ôi tình yêu vô cùng
nhân hậu - Ôi tình yêu Thập giá chết cho con !
Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu
nên Bánh Thánh nuôi con !

PK. Con chỉ là một tạo vật vô cùng thấp hèn.
Con chỉ là một tội nhân vô cùng yếu đuối.
Con chỉ còn một tấm lòng tan nát khiêm cung.
Con chỉ còn biết tin thác vào Chúa mà thôi !

Con xin sống chứng nhân LTXC

Lạy Cha chúng con ở trên trời, một Người Cha đã yêu thương thế gian đến ban *Con chí ái Cha*, thậm chí đã không dung tha cho *Con chí ái Cha*, trái lại đã phó nộp *Con chí ái Cha* vì tất cả chúng con, đã biến *Con chí ái Cha* là Đấng không biết đến tội lỗi của Cha thành tội lỗi để công chính hóa chúng con: Chúng Con tin nơi Cha!

(xem Gioan 3:16; Roma 8:32; 2Corinto 5:21)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đã được Cha sai đến thế gian không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ Chúa mà những ai tin vào Chúa được cứu độ, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, và là một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chôn cất chúng con như Vị Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng sống vì chiên, cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn, bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết mà thông ban cho chúng con sự sống và Thần Linh: Chúng con tin nơi Chúa!

(xem Gioan 1:14, 3:17; Luca 19:10; Phlipê 2:8; Gioan 10:10-11; Gioan 20:22)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì con đã thuộc về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn nạn của chúng con, cùng với đăm mê nết xấu như nhóp đê hèn của chúng con, tất cả đã được Chúa chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào Thánh Giá của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá trên thân xác phục sinh khai hoàn vinh hiển của Chúa - Chúng con tin nơi Chúa!

(xem Gioan 1:29; Mathêu 8:17; Isaia 53:4; Roma 6:3-11)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì Chúa là tất cả của chúng con, Đấng đã yêu chúng con cho tới cùng, yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất là nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự sống của chúng con là những gì quý báu nhất Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất ngay chúng đi nếu chúng trở nên dịp tội cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút xíu; trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, đau khổ và chết chóc, nếu tất cả những sử dử ấy thực sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng xuống trên chúng con tùy ý Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 13:1, 15:13)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con và cho chúng

con, chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự: (xem Gioan 11:25)

Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng quyền toàn năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc thương thành Giêrusalem. Chúng con tin nơi Chúa khi quần quai khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ xuống đất của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Chúng con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng Chén Đấng Hấp Hối và với Con Khát Núi Sọ của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con không như thế gian ban, cũng như bằng nỗi sầu khổ được biến thành niềm hoan lạc chân chính.

(xem Mathêu 28:18; Marco 16:17-18; Luca 19:41, 22:44; Mathêu 26:38-39; Gioan 19:28, 14:27, 16:20; Tông Vụ 5:41; Mathêu 5:11-12)

Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời tuôn đổ vào lòng của chúng con qua Lời Nhập Thể Vượt Qua, Ngài là Thần Chân Lý, Đấng đã biết con hơn con biết con và yêu con hơn con yêu chính bản thân con, xin Ngài hãy thánh hóa con trong tinh thần và chân lý, để cùng với Mẹ Maria có phúc vì đã tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách riêng với Chị Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chúng con có thể yêu nhau như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã yêu thương chúng con, nhờ đó chúng con được nên trọn

lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành và cũng chính là Đấng xót thương. Amen.

(xem Roma 5:5; Gioan 16:13, 4:24; Luca 1:45; Gioan 13:34, 15:12; Mathêu 5:48; Luca 6:36)

*TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
Soạn dọn cho riêng Nhóm TĐCTT Lễ Các Thánh 1/11/2014.
Đề hường về Năm Đồi Tận Hiến của Giáo Hội 2015*

Tim Gặp Đức Kitô

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Cảm hứng chủ đề Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1997.

ĐK. Mô: Lạy Thầy, Thầy hiện đang ở đâu? Lạy
Thầy, Thầy hiện đang ở đâu? Lạy Thầy, Thầy
hiện đang ở đâu? Lạy Thầy, Thầy hiện đang ở
đâu? PK: Hãy đến mà xem Ta ở nơi nào:
Loại người là nơi ở của Ta! Bản
cùng là nơi ở của Ta! Phục tòng là
nơi ở của Ta! Thập tự là nơi ở của
Ta! ĐK kết: Đó là Đức Ki Tô mà chúng tôi đã gặp:
Người chính là Thiên Chúa ở giữa chúng ta!

TỔNG QUAN

về

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

The Viet Apostolate of Divine Mercy

I- XUẤT XỨ VÀ THÀNH HÌNH

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) được **Ơn Khởi Động** bởi LTXC ngày **Thứ Sáu 11/4/2008**, nhờ lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan ngày **17/8/2002**, và được thành lập vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng ngày **4/4/2009**, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona Giáo Phận San Bernardino California, để rồi, LTXC đã thật sự đóng ấn trên Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé này vào đúng 10 năm sau khi được Ơn Khởi Động, ở chỗ Nhóm **đã được giáo quyền Giáo Phận Orange California chính thức công nhận** là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội vào ngày **17/7/2018**.

Đúng thế, Nhóm TĐCTT một hội đoàn công giáo tiến hành có sứ vụ loan truyền LTXC trong "Thời Điểm Thương Xót" hết sức khẩn trương hiện nay, một "**Thời Điểm Thương Xót**" được ĐTC Phanxicô khẳng định (*trong Tông Thư "Misericordia et Miseria / Lòng Xót Thương và Nỗi Khốn Cùng"* ngày 20/11/2016 khoản

21), nên ngài đã mở Năm Thánh Thương Xót 2016 và muốn "**Giáo Hội là một bệnh viện lưu động / a field hospital**" (với Hàng Giáo sĩ Roma ngày 6/3/2014 và trong bài giảng ở Nhà Trọ Matta ngày 5/2/2015), một thời điểm cần đến thành phần **chứng nhân thương xót và thừa sai thương xót** hơn bao giờ hết, như là một **Đạo Binh Thương Xót của LTXC và cho LTXC**, được lãnh đạo bởi **Trinh Vương Thương Xót Maria: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng"** (Fatima 13/7/1917)!

Về phương diện pháp nhân dân sự, Nhóm TĐCTT, từ ngày 4/3/2019, đã trở thành một Hội Bất vụ lợi trước chính quyền California và Liên bang, với tên gọi bằng Anh ngữ là **The Viet Apostolate of Divine Mercy**, một danh xưng bắt đầu có khi xin Giáo quyền Giáo phận Orange hợp thức hóa.

Về tổ chức nội bộ, Nhóm TĐCTT có Ban Phục vụ Trung ương ở Nam California và các Ban Phục vụ Địa phương, ở đâu cũng có một vị linh hướng, vị Tổng linh hướng hiện nay là Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn và Phó Tổng linh hướng là Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh.

Tổng số phần tử: Nếu tính cho đến Năm Thánh 2025, tức cho đến hết năm 2024, nghĩa là đúng 15 năm (2009 - 2024) Nhóm TĐCTT được thành lập, thì quý anh chị tham dự nhất là các Khóa LTXC, hay ít là tham dự một chuyến Hành Trình Truyền Giáo, hoặc một chuyến Hành Hương nào đó với nhóm, nhờ đó quý AC đã thực sự cảm thấy tác động thần linh của LTXC, để rồi đồng ý tự nguyện muốn gia nhập Nhóm TĐCTT và đã chính thức tuyên hứa làm

TĐCTT, tất cả là **887** anh chị em, **(còn 2 khóa LTXC trong Tháng 9/2024 nữa, không biết sẽ thêm được bao nhiêu)**

II. ƠN GỌI & SỨ VỤ THƯƠNG XÓT

Đáp ứng lời kêu gọi ngày 17/8/2002 ở Balan trong bài giảng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: "**Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao. Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc... Anh chị em phải là chứng nhân thương xót**".

Danh xưng Tông Đò Chúa Tình Thương (TĐCTT) xuất phát từ lời ĐTC kêu gọi "**anh chị em phải là chứng nhân của tình thương**", nhất là lời kêu gọi của Chúa Giêsu ngỏ cùng Chị Thánh Faustina: "**Hỡi tông đò của tình thương Cha, con hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha.**" (Nhật ký 1142). Thật vậy, "chứng nhân của tình thương" cũng chính là "tông đò của tình thương Cha" hay nói tóm gọn lại là "**Tông đò Chúa Tình Thương**", thành phần đã và vẫn hằng nỗ lực loan truyền "tình thương Cha" cũng chính là LTXC bằng cả bản thân mỗi người lẫn chung nhóm:

Trước hết bằng chính bản thân của mỗi TĐCTT khi TĐCTT sống "**đức tin thể hiện qua đức ái**" (Galata 5:6) của mình, nhờ đó TĐCTT mới có thể và xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện qua đời sống chứng nhân thương xót của mình. Từ đó chung Nhóm TĐCTT mới có thể và xứng đáng loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC, bằng việc

truyền giáo và bác ái xã hội, cũng như bằng việc cầu nguyện cho hết mọi tội nhân "cần đến LTXC hơn".

Nếu **ơn gọi chứng nhân thương xót của TĐCTT** xuất phát từ lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị được TĐCTT coi là Đấng sáng lập của mình, thì **sứ vụ chứng nhân thương xót của TĐCTT** từ chính mẫu gương của Chúa Kitô, "**Dung nhan thương xót - Misericordiae vultus**" (*ĐTC Phanxicô: Tông sắc mở Năm Thánh Thương Xót 11/4/2015*). Đúng thế, Chúa Giêsu đã "**động lòng thương**" (Mathêu 9:36, 14:14, 18:27) 3 lần và vì thế Người đã thực hiện 3 việc làm mẫu cho sứ vụ thương xót chính yếu của Nhóm TĐCTT:

Trước hết, **Người đã động lòng thương** dân bơ vơ như không có chủ chiên (xem Mathêu 9:36) nên đã sai các tông đồ đi rao giảng (xem Mathêu 10:1-42), đó là lý do **Nhóm TĐCTT cũng chủ trương rao giảng về LTXC bằng các Khóa LTXC** hoàn toàn miễn phí (xem Mathêu 10:8) ở các nơi và suốt năm;

Sau nữa, **Người đã động lòng thương** dân chúng theo Người bị đói khổ (Mt 14:14) nên Người đã hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (xem Mt 14:13-21), đó cũng là lý do **Nhóm TĐCTT chủ trương thực hiện các chuyến truyền giáo** ở Việt Nam trước (2016, 2018, 2020) và sau đó "khắp thế giới" (Marco 16:15), cùng với **việc tặng quà cho các anh chị em homeless** vô gia cư hèn mọn nhất của Chúa Kitô đang sống vất vưởng ở thành phố Thiên Thần Los Angeles;

Sau hết, **Người đã động lòng thương** tha nợ cho người đầy tớ van xin khất nợ (xem Mathêu 18:27), do đó **Nhóm TĐCTT** hằng ngày cùng nhau ở các nơi trên đất Mỹ, qua

điện thoại viễn liên, cùng nhau **cầu Kinh Mân Côi** vào giờ trưa và **lần Chuỗi Thương xót** vào 3 giờ chiều để cầu cho "những linh hồn cần đền LTXC hơn".

Cử chỉ **Người động lòng thương** này đã trở thành **Huy hiệu (logo) của Nhóm TĐCTT**, một huy hiệu bao gồm con mắt, con tim và con người: **Con mắt**: "nhìn thấy", **Con tim**: "động lòng thương" (Luca 10:33; 7:13) và **Con người**: Samaritano đã hết tình cứu chữa nạn nhân bên đường (Luca 10:34-35; 7:14-15)!

III. HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ & SINH HOẠT NỘI BỘ

Các Khóa LTXC

1- Mỗi năm một chủ đề về LTXC, theo chiều hướng chung của Giáo Hội vào thời điểm của từng năm, nếu có, như Năm 2021 là năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương thì chủ đề chung cho các khóa LTXC ở khắp nơi là "Niềm Vui Yêu Thương" về hôn nhân gia đình. **Chủ đề chung** được phân ra thành các đề tài thích hợp và được dẫn giải bởi các vị linh mục, bởi vì các đề tài đều được căn cứ vào mạc khải thánh kinh. Khóa nào cũng có các phụ đề **Thời sự về LTXC** liên quan đến 3 khía cạnh trong lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II làm nền Nhóm TĐCTT: khía cạnh thứ 1 về "thế giới ngày nay cần đến LTXC"; khía cạnh thứ 2 về "LTXC" đối với "thế giới ngày nay"; khía cạnh thứ 3 về "chứng nhân thương xót" cho "thế giới ngày nay".

2- Khóa LTXC được Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện **hoàn toàn free** về vật chất, nhưng nhận ủng hộ tự

nguyện và tùy tâm. Khóa LTXC chẳng những free về vật chất mà còn về giờ giấc nữa, có thể walk in tham dự bất cứ lúc nào, tùy tác động ân sủng nơi mỗi người, với thời gian họ có được để đáp ứng nỗi khao khát LTXC của họ. Cuối Khóa có nghi thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT, nếu tham dự viên cảm thấy được LTXC tác động qua lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những lời đã làm nên Nhóm TĐCTT.

3- Cho đến năm 2024, tức trong thời khoảng 15 năm được thành lập, **Nhóm TĐCTT đã tổ chức được 70 Khóa LTXC** ở nhiều nơi khác nhau, và được quý anh chị em đến tham dự từ các Giáo phận khác nhau, bao gồm ở **11 Giáo phận** và **8 Tổng Giáo phận** như sau: 4 Giáo phận ở California: Orange, San Bernardino, San Diego và San Jose; 3 Giáo phận ở Texas: Dallas, Fort Wort và Austin; 4 Giáo phận ở Các nơi khác: Arlington Virginia, Rochester New York, Pensacola Florida và Honolulu Hawaii; 8 Tổng Giáo phận: Los Angeles CA, Seattle WA, Galveston-Houston TX, Oklahoma OK, Detroit MI, Philadelphia PA, Baltimore MD, Washington D.C. **Tổng số anh chị em** tham dự viên đã ghi danh và **tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT là 895 người** tính cho đến hết Khóa 70 là khóa sau cùng của năm 2024, trước Năm Thánh 2025.

Bác ái xã hội và truyền giáo

1- Nhóm TĐCTT đã thực hiện **việc bác ái ngay từ năm 2015**, qua việc tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles **1 năm 2 lần**: Giáng sinh và Phục sinh, nhưng từ năm 2016 đã tặng quà homeless vào Ngày

Thế giới Các Người Nghèo (Chúa Nhật 33 Thường niên) thay vì vào dịp Giáng sinh.

2- Nhóm TĐCTT đã **cứu trợ các nạn nhân thiên tai lẫn nhân tai**, cả ở Việt Nam lẫn trên toàn thế giới: Ở Việt Nam - cứu trợ các nạn nhân thiên tai bị bão lụt Miền Trung cuối năm 2020 và cứu trợ nạn nhân bị đại dịch ở TGP Sài gòn năm 2021. Trên thế giới như năm 2020 cứu trợ dân nước Bolivia bị đại dịch và cứu trợ dân nước Lebanon bị nhân tai hỏa hoạn ở thủ đô của họ; năm 2021 cứu trợ dân nước Ấn độ bị đại dịch và cứu trợ dân nước Haiti bị động đất; năm 2022 cứu trợ dân nước Phi Luật Tân bị siêu bão Rai và cứu trợ dân nước Ukraine bị chiến tranh ; năm 2023 cứu trợ nạn nhân động đất kinh hoàng chết gần 60 ngàn người ở Thổ Nhĩ Kỳ; năm 2024 cứu trợ nạn nhân đói khổ và chiến tranh ở South Sudan Phi Châu, nơi bần cùng khổ khổ nhất trong 190 nước trên thế giới, với 20 triệu dân bị đói và 13 triệu dân di cư tị nạn.

3- Nhóm TĐCTT, từ năm 2022 bắt đầu có lệ **gây quỹ định kỳ: Quỹ Bác Ái** vào Tháng 2 vì có Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2, **Quỹ Thánh Phêrô** vào Tháng 6 vì có Lễ Thánh Phêrô 29/6, và **Quỹ Truyền giáo** vào Tháng 10 vì có Chúa Nhật Truyền Giáo (Chúa Nhật thứ 4 trong tháng), và Nhóm TĐCTT cũng thực hiện các chuyến truyền giáo vào Tháng 10 hằng năm. Ngoài ra còn gây **quỹ cứu trợ** cho các nạn nhân thiên tai hay nhân tai.

4- Nhóm TĐCTT đã thực hiện hơn **2 chuyến Truyền giáo Xuyên Việt** 2016, 2018, và năm 2020 (bị hủy bỏ bởi đại dịch, nhưng vẫn gửi quà truyền giáo về các nơi đã hẹn thăm viếng). Nhóm TĐCTT cũng đã đáp ứng lệnh truyền "đi khắp thế giới" (Marco 16:15) của Chúa Kitô phục sinh,

bằng chuyến đi đầu tiên là **Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022** (11-24/10/2022) ở Calcutta Ấn độ, với tính cách là tình nguyện viên với Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta để đích thân phục vụ những anh chị em bần cùng khổ nhất. Nhóm TĐCTT đã và sẽ tiếp tục thực hiện việc **truyền giáo "ở khắp các dân nước"** (Mathêu 28:19), cũng theo lệnh truyền phục sinh của Chúa Kitô, chẳng hạn **Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi châu năm 2024**: chặng 1 ở Ethiopia (17-31/5) và chặng 2 ở Mozambique (14-31/10), hay **Hành trình Truyền giáo Văn Hóa Liên tôn ở Mông Cổ năm 2026**, và **Hành trình Truyền giáo Trời Mới Đất Mới ở Papua New Guinea Úc Châu năm 2028!**

Sinh hoạt nội bộ:

Cầu nguyện hằng ngày, Đền tạ hằng tháng, Tinh tâm hằng năm và Hành hương cách năm

1- Về việc cầu nguyện hằng ngày, Nhóm TĐCTT thực hiện buổi kinh chính nguyện thương xót 3 giờ chiều, được bắt đầu từ ngày 1/1/2015, và buổi kinh chính nguyện 12 giờ trưa, được bắt đầu từ ngày 18/3/2020, khi Đại dịch Covid-19 bùng nổ đến độ các nơi đều bị phong tỏa ở Hoa Kỳ. Cuối mỗi giờ kinh trưa hay kinh chiều, nghĩa là sau những giây phút cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa, anh chị em tham dự còn bỏ giờ ra lắng nghe Chúa, qua truyện thánh nhân theo ngày, qua Huấn từ Truyền tin Chúa nhật và Giáo lý chủ đề Thứ tư của Đức Thánh Cha, hay qua các tin tức cập nhật về Giáo hội hiện thế cùng tình hình thế giới. Mỗi buổi kinh kéo dài trung bình 1 tiếng đồng hồ.

2- Về việc đền tạ hằng tháng, một sinh hoạt đạo đức chung của nhóm, cách riêng ở Nam California bao gồm GP Orange, TGP Los Angeles và GP San Bernardino, tập trung vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, để đền tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, bằng cách tham dự phụng vụ Cầu Thánh Thể, Hòa giải và Thánh Lễ.

3- Về việc tĩnh tâm hằng năm cho riêng nội bộ, nhất là ở Nam California, (các nơi khác có thể tham dự bằng cách theo dõi qua livestream), có 3 Ngày Tĩnh Tâm chính: Ngày Tĩnh Tâm Thương Xót về Chúa trong Tháng 4 dọn mừng Lễ LTXC, Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh trong Tháng 10 vì tháng này có lễ 2 vị Thánh thương xót là Faustina (5/10), Quan Thầy của nhóm, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (22/10), Đấng sáng lập nhóm, và Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu (8/12) dọn mừng đại lễ Giáng Sinh.

4- Về việc Hành hương cách năm: 2014 Hành hương Tia Sáng từ Balan ở Roma và Balan; 2017 Hành hương Thánh Mẫu Thời điểm Maria ở Fatima, Lộ Đức, La Salette và Paris; 2019 Hành hương Thánh địa Tuần Thánh Vượt Qua; 2021 Hành hương Đức tin Chứng tích Phục sinh ở Ý và Roma; 2023 Hành hương Dân ngoại Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ; 2025 Hành hương Năm Thánh Lữ hành Hy Vọng ở Balan và Rôma, thay cho chuyến đi được dự tính và đã phác họa ngày từ đầu là Ai Cập - tiêu biểu cho dân ngoại -> Giêrusalem - tiêu biểu cho Do Thái giáo -> Roma - tiêu biểu cho Kitô giáo). Tuy nhiên, chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng này cuối cùng đã bị hủy bỏ theo chiều “gió muốn thổi đâu thì thổi” (Gioan 3:8) của Thánh Linh, như đã từng xảy

ra cho Vị Tông Đồ Dân Ngoại 2 lần trong các chuyến truyền giáo của ngài (xem Tông Vụ 16:6-7).

Sở dĩ có sinh hoạt hành hương cách năm này, vào những năm lẻ, cách năm chẵn là năm truyền giáo, là vì TĐCTT cần phải chiêm ngưỡng một Chúa Kitô biến hình trên núi Tabor và một Chúa Kitô khổ giá trên đồi Canvê để củng cố và gia tăng đức tin khi hành hương, thì cũng cùng Người, một Chúa Kitô biến hình xuống núi với dân chúng và một Chúa Kitô Phục sinh Đấng sai đi truyền giáo, khi TĐCTT đến với những người anh chị em hèn mọn của Người trên khắp thế giới, để thể hiện đức ái trọn hảo là chính LTXC nơi bản thân của mình!

Theo sự an bài thần linh của LTXC, từ năm Thánh 2025 không còn các chuyến hành hương thuần túy nữa, vì các nơi đáng và cần hành hương nhất của Kitô hữu Công giáo đều đã được Nhóm TĐCTT đi qua trong 5 chuyến hành hương trước (2014, 2017, 2019, 2021 và 2023), mà là các chuyến hành trình cách năm sau này, xen kẽ với Hành Trình Truyền Giáo vào năm chẵn, kể từ Năm Thánh 2025 phải bao gồm cả tính cách bác ái xã hội nữa, với danh xưng Hành Hương Thừa Sai Bác Ái, được mở màn trước hết bằng chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.



Hiện Thân Từ Ái

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

The musical score is written for voice and piano. It features a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into sections: DK. mo: (Main Verse), PK. 1: (First Part), PK. 2: (Second Part), and DK. kết: (Main Verse End). The lyrics are in Vietnamese and describe the incarnation of Jesus as the Son of Love.

DK. mo: Một khi đời con đã thể hứa, con nguyện
hy sinh đến tận cùng: Tình yêu mà con dành cho
Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian.

PK. 1: Con là hiện thân của Chúa nhân từ, Đấng làm
mua trên kẻ lãnh người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người
lành, như Cha hiển rộng lượng thật muôn vàn.

PK. 2: Con là chứng nhân của Chúa Ki - Tô, Đấng đã
đến không phải để luận phạt nhưng đã đến để cứu đời trăm
hư như mục tử kiếm tìm con chiên lạc.

DK. kết: Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em.
Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã
Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã.

